

บริษัท อีกราดราซึล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท อีกตราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท อีกตราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินที่ตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย

- งบฐานะการเงินรวมและงบฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567
- งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
- หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งประกอบด้วยนโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ และหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของ ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและบริษัทตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจริยบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจริยบรรณดังกล่าว ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง

ข้าพเจ้าขอให้ข้อสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง ซึ่งอธิบายถึงผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานและสถานะเกี่ยวกับการขาดสภาพคล่องของกลุ่มกิจการที่มีข้อบ่งชี้จากการที่กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของกลุ่มกิจการติดลบ กลุ่มกิจการมีการกำหนดแนวทางดำเนินการที่มีสาระสำคัญเพื่อจัดการเกี่ยวกับปัญหาการขาดสภาพคล่องและอยู่ในระหว่างดำเนินการตามแผนการดำเนินงานธุรกิจและกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่ากลุ่มกิจการจะมีสภาพคล่องเพียงพอและมีความสามารถในการชำระหนี้เมื่อครบกำหนดและดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องขึ้นอยู่กับผลความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนและปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 3 ซึ่งสถานการณ์เหล่านี้แสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนที่เป็นสาระสำคัญซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่องของกลุ่มกิจการ ทั้งนี้ ความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่องที่ว่าข้าพเจ้าให้ข้อสังเกตนี้

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้ นอกจากเรื่องที่ว่าในวรรคความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง ข้าพเจ้าได้กำหนดเรื่องการประเมินการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา เป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบเพื่อสื่อสารในรายงานของข้าพเจ้า

การประเมินการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 เรื่องประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ และการใช้วิจารณญาณข้อ 12 เรื่องลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และ ข้อ 13.1 เรื่องสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 กลุ่มกิจการมีลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาคิดเป็นจำนวนสุทธิ 1.4 ล้านบาท และ 7.2 ล้านบาท ตามลำดับ และบริษัทมีลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาคิดเป็นจำนวนสุทธิ 1.9 ล้านบาท และ 8.6 ล้านบาท ตามลำดับ

ผู้บริหารได้ประเมินการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาโดยใช้วิจารณญาณในการประเมินข้อสมมติที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้และอัตราการขาดทุนที่คาดว่าจะเกิด และพิจารณาเลือกปัจจัยที่ส่งผลต่อการคำนวณการด้อยค่าบนพื้นฐานของข้อมูลในอดีตของกลุ่มกิจการและบริษัทและสภาวะแวดล้อมทางตลาดที่เกิดขึ้น รวมทั้งการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

จากการทดสอบการด้อยค่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 กลุ่มกิจการได้รับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นตามสัญญาจำนวน 4.2 ล้านบาท และ 305.6 ล้านบาท ตามลำดับ ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ

ข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับการตรวจสอบการประเมินการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากสัญญา เนื่องจากการประเมินการด้อยค่าดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในการประเมินความเสี่ยงการผิดนัดชำระหนี้และอัตราการขาดทุนที่คาดว่าจะเกิด และมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ

วิธีปฏิบัติงานตรวจสอบที่สำคัญของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของผู้บริหารรวมถึง

- 1) ทำความเข้าใจวิธีการเกี่ยวกับการกำหนดข้อสมมติและข้อมูลที่ใช้ในการประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นตามสัญญา
- 2) ประเมินความสมเหตุสมผลของวิธีการ ข้อสมมติที่สำคัญ และประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ใช้ในการประมาณการค่าเผื่อดังกล่าว
- 3) ทดสอบการคำนวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นตามสัญญา

ข้าพเจ้าพบว่าข้อสมมติที่สำคัญที่ผู้บริหารใช้ในการพิจารณาการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาตามขอบเขตที่ข้าพเจ้าทดสอบ มีความสมเหตุสมผลตามเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลอื่น

กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยุดดำเนินงาน หรือไม่สมารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยกรรมการ
- สรุปรูปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ กิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ กิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ กิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่อง que สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรอบระยะเวลาปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

สินสิริ ทังสมบัติ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7352

กรุงเทพมหานคร

24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

บริษัท อีกราดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	
	บาท	บาท	บาท	บาท	
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	11, 17	18,047,940	12,319,679	12,224,983	11,310,442
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย	17	139,423	5,698,536	139,423	5,698,536
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	8, 17	578,523	5,863,309	578,523	5,863,309
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	12, 17	2,784,976	15,051,386	3,331,639	60,667,219
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	13	7,193,672	270,005,303	8,603,672	270,005,303
ต้นทุนการออกแบบตัวละคร	14	-	5,165,764	-	5,165,764
ภาพยนตร์ระหว่างการผลิต	15	34,632,038	103,117,030	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	16	-	-	41,353,873	59,440,117
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	17,18	6,694,626	10,237,504	5,799,439	10,191,478
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		70,071,198	427,458,511	72,031,552	428,342,168
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	8, 17	25,709,000	50,079,355	24,060,085	24,813,105
เงินฝากประจำติดภาระค่าประกัน	17	-	4,001,000	-	4,001,000
เงินลงทุนในการร่วมค้า	19	21,553,582	36,743,784	34,428,491	50,000,000
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	20	-	-	7,709,167	31,999,800
ส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์	21	35,172,703	67,311,124	34,992,095	66,835,168
สินทรัพย์สิทธิการใช้	22	4,552,852	2,502,427	4,552,852	2,502,427
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	23	13,831,547	85,053,195	13,831,547	85,225,397
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	24	-	6,913,753	-	6,913,753
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	17, 25	1,160,440	8,999,360	1,160,440	8,999,360
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		101,980,124	261,603,998	120,734,677	281,290,010
รวมสินทรัพย์		172,051,322	689,062,509	192,766,229	709,632,178

กรรมการ _____

(นายธนัช จูวิวัฒน์)

กรรมการ _____

(นายศรุต ทับลอย)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อีกราดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

งบฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	
	บาท	บาท	บาท	บาท	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น	17, 26	32,992,040	-	33,792,040	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	17, 27	49,822,723	40,321,797	57,998,789	44,487,547
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	13	708,874	5,001,075	708,874	5,001,075
หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน	8, 17	-	257,074	-	257,074
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	7, 17	1,619,344	2,664,341	1,619,344	2,664,341
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	28	1,653,983	10,605,463	1,343,557	10,551,714
รวมหนี้สินหมุนเวียน		86,796,964	58,849,750	95,462,604	62,961,751
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หนี้สินตามสัญญาเช่า	7, 17	2,989,760	118,625	2,989,760	118,625
ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	29	4,465,950	7,561,398	4,383,507	7,414,720
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		7,455,710	7,680,023	7,373,267	7,533,345
รวมหนี้สิน		94,252,674	66,529,773	102,835,871	70,495,096
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น	30				
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญจำนวน 692,000,000 หุ้น					
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท		346,000,000	346,000,000	346,000,000	346,000,000
หุ้นที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว					
หุ้นสามัญจำนวน 601,997,187 หุ้น					
มูลค่าที่ชำระแล้วหุ้นละ 0.50 บาท		300,998,594	300,998,594	300,998,594	300,998,594
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		236,245,639	236,245,639	236,245,639	236,245,639
กำไร(ขาดทุน)สะสม					
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	31	16,800,000	16,800,000	16,800,000	16,800,000
ยังไม่ได้จัดสรร		(479,004,451)	68,879,896	(465,229,894)	84,092,500
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น		2,758,866	(391,393)	1,116,019	1,000,349
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		77,798,648	622,532,736	89,930,358	639,137,082
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		172,051,322	689,062,509	192,766,229	709,632,178

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อีคอนราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท	บาท	บาท
รายได้จากการขายหรือการให้บริการ	174,943,152	312,581,273	164,137,512	315,237,173
ต้นทุนขายหรือการให้บริการ	(141,771,743)	(191,954,558)	(133,607,916)	(192,736,411)
กำไรขั้นต้น	33,171,409	120,626,715	30,529,596	122,500,762
รายได้อื่น	2,809,555	2,402,423	10,376,937	2,960,223
ค่าใช้จ่ายในการขายและต้นทุนในการจัดจำหน่าย	(2,586,452)	(6,780,944)	(2,586,452)	(6,780,944)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(241,183,454)	(32,832,368)	(173,881,350)	(31,550,339)
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(314,731,717)	(12,235,789)	(403,864,872)	(12,235,789)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	(592,561)	(3,202,676)	(598,163)	(3,202,676)
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน				
ในการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย	19	(15,190,202)	74,296	-
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	(538,303,422)	68,051,657	(540,024,304)	71,691,237
ต้นทุนทางการเงิน	(1,103,634)	(241,042)	(1,119,546)	(241,042)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	(539,407,056)	67,810,615	(541,143,850)	71,450,195
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้	33	(8,477,291)	1,663,760	(8,178,544)
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	(547,884,347)	69,474,375	(549,322,394)	73,113,955
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :				
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุน				
ในภายหลัง				
การวัดมูลค่าใหม่ของการระงับผลประโยชน์หลังออกจากงาน		(70,183)	(1,183,834)	(134,418)
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่				
เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	24	250,088	236,767	250,088
รวมรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือ		179,905	(947,067)	115,670
ขาดทุนในภายหลัง				(947,067)
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า		2,970,354	(1,391,742)	-
รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือ		2,970,354	(1,391,742)	-
ขาดทุนในภายหลัง				-
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี	3,150,259	(2,338,809)	115,670	(947,067)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(544,734,088)	67,135,566	(549,206,724)	72,166,888
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น				
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	34	(0.91)	0.11	(0.91)
				0.12

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อีกตราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

หมายเหตุ	งบการเงินรวม							รวม
	ทุนเรือนหุ้น				องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น			
	ที่ออกจำหน่ายและ	ส่วนเกิน	สำรองตาม	กำไร(ขาดทุน)	การวัดมูลค่าใหม่ของ	การแปลงค่า		
	ชำระเต็มมูลค่าแล้ว	มูลค่าหุ้น	กฎหมาย	สะสมที่ยัง	ภาวะผูกพัน	งบการเงิน		
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	
ยอดยกมาต้นปี วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566	300,998,594	236,245,639	14,800,000	41,738,075	1,947,416	-	595,729,724	
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี								
เงินปันผลจ่าย	35	-	-	(40,332,554)	-	-	(40,332,554)	
สำรองตามกฎหมาย	31	-	2,000,000	(2,000,000)	-	-	-	
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	69,474,375	(947,067)	(1,391,742)	67,135,566	
ยอดคงเหลือสิ้นปี วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566	300,998,594	236,245,639	16,800,000	68,879,896	1,000,349	(1,391,742)	622,532,736	
ยอดยกมาต้นปี วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567	300,998,594	236,245,639	16,800,000	68,879,896	1,000,349	(1,391,742)	622,532,736	
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี								
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	(547,884,347)	179,905	2,970,354	(544,734,088)	
ยอดคงเหลือสิ้นปี วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567	300,998,594	236,245,639	16,800,000	(479,004,451)	1,180,254	1,578,612	77,798,648	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อิกตราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						รวม
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกจำหน่ายและ ชำระเต็มมูลค่าแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	สำรองตาม กฎหมาย	กำไร(ขาดทุน) สะสมที่ยัง ไม่ได้จัดสรร	องค์ประกอบอื่น		
					การวัดมูลค่าใหม่ของ ภาระผูกพัน	ของส่วนของผู้ถือหุ้น การวัดมูลค่าใหม่ของ ภาระผูกพัน	
หมายเหตุ	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	
ยอดยกมาต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566		300,998,594	236,245,639	14,800,000	53,311,099	1,947,416	607,302,748
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี							
เงินปันผลจ่าย	35	-	-	-	(40,332,554)	-	(40,332,554)
สำรองตามกฎหมาย	31	-	-	2,000,000	(2,000,000)	-	-
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	73,113,955	(947,067)	72,166,888
ยอดคงเหลือสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566		<u>300,998,594</u>	<u>236,245,639</u>	<u>16,800,000</u>	<u>84,092,500</u>	<u>1,000,349</u>	<u>639,137,082</u>
ยอดยกมาต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567		300,998,594	236,245,639	16,800,000	84,092,500	1,000,349	639,137,082
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี							
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	(549,322,394)	115,670	(549,206,724)
ยอดคงเหลือสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567		<u>300,998,594</u>	<u>236,245,639</u>	<u>16,800,000</u>	<u>(465,229,894)</u>	<u>1,116,019</u>	<u>89,930,358</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อีคราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
(ขาดทุน)กำไรก่อนภาษีเงินได้	(539,407,056)	67,810,615	(541,143,850)	71,450,195
รายการปรับปรุง :				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	32	29,000,691	24,381,288	28,916,764
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	32	314,731,717	12,235,789	314,731,717
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น		1,403,616	126,980	2,368,938
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่ไม่สามารถขอคืนได้		-	-	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	29	1,384,069	1,171,359	1,384,069
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน	17	(151,824)	-	(151,824)
ขาดทุนจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรม				
ของสินทรัพย์ทางการเงิน	17	130,342	1,227,746	130,342
(กำไร)ขาดทุนจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพันธ์		(257,074)	257,074	(257,074)
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	32	-	-	89,133,155
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	32	-	-	24,290,633
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า	32	-	-	15,571,509
ขาดทุนจากการด้อยค่าของภาพยন্ত্রระหว่างผลิต	32	83,434,561	-	-
ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในการร่วมผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร์	17, 32	23,617,335	-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	21	20,401,000	-	20,401,000
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์		5,253,716	(4,035)	5,430,362
ผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	32	70,860,175	-	72,080,930
ผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายออกแบบตัวละคร	32	3,221,675	-	3,221,675
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า		(67,536)	-	(67,536)
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย	19	15,190,202	(74,296)	-
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในรายการระหว่างกิจการกับการร่วมค้า	19	-	1,874,048	-
ขาดทุนจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรม				
ของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันระยะสั้น		-	-	2,985,158
ขาดทุน(กำไร)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่างบการเงิน		2,970,354	(1,391,742)	-
ดอกเบี้ยรับ		(355,214)	(1,153,358)	(7,145,274)
ดอกเบี้ยจ่าย		1,119,546	241,042	1,119,546
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน		32,480,295	106,702,510	30,015,082

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อีคราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท	บาท	บาท
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง(เพิ่มขึ้น) :				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	7,853,157	1,696,539	52,922,327	(43,919,294)
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	(42,749,085)	(78,507,684)	(44,253,941)	(78,507,684)
ต้นทุนการออกแบบตัวละคร	14 1,944,089	4,143,777	1,944,089	4,143,777
ภาพยนตร์ระหว่างการผลิต	(14,949,569)	(103,117,030)	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(1,150,383)	(4,338,452)	(301,222)	(4,292,436)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	66,760	(140,000)	66,760	(140,000)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง) :				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	9,500,926	20,497,642	13,511,242	24,778,802
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	(4,292,201)	1,894,249	(4,292,201)	1,894,249
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(9,071,121)	(1,427,957)	(9,029,051)	(1,481,706)
เงินสด(ใช้ไปใน)ได้มาจากการดำเนินงาน				
	(20,367,132)	(52,596,406)	40,583,085	14,742,252
รับดอกเบี้ย	441,353	1,122,831	441,353	1,119,613
จ่ายดอกเบี้ย	(1,026,264)	(241,042)	(1,026,264)	(241,042)
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	29 (4,549,700)	(187,000)	(4,549,700)	(187,000)
จ่ายภาษีเงินได้	(1,640,532)	(1,571,122)	(1,574,445)	(1,571,111)
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน				
	(27,142,275)	(53,472,739)	33,874,029	13,862,712
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงิน	10,906,268	-	10,906,268	-
เงินสดจ่ายเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	(5,999,800)
เงินสดรับจากเงินฝากประจำติดภาระต่ำประกัน	4,001,000	-	4,001,000	-
เงินสดจ่ายเกี่ยวกับการซื้ออุปกรณ์	(1,929,692)	(8,671,546)	(1,929,692)	(8,671,546)
เงินสดจ่ายเกี่ยวกับการซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์	23 -	(46,549)	-	(46,549)
เงินสดจ่ายเกี่ยวกับค่าต้นทุนการพัฒนาเกม	23 (12,058,447)	(35,640,108)	(13,107,000)	(35,812,310)
เงินสดจ่ายเกี่ยวกับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	37 -	-	(74,895,861)	(61,924,258)
เงินสดรับเกี่ยวกับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	37 -	-	9,700,320	-
เงินสดจ่ายล่วงหน้าซื้อคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	(1,920,000)	-	(1,920,000)
เงินสดรับเกี่ยวกับการจำหน่ายอุปกรณ์	2,128,917	4,377	1,742,987	488,549
เงินสดรับเกี่ยวกับการจำหน่ายต้นแบบเกมระหว่างการพัฒนา	23 -	7,583,649	-	7,583,649
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน				
	3,048,046	(38,690,177)	(63,581,978)	(106,302,265)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อีคราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	
	บาท	บาท	บาท	บาท	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน					
เงินปันผลจ่าย	35	-	(40,332,554)	-	(40,332,554)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น	26	76,577,000	-	77,377,000	-
เงินสดจ่ายสำหรับเงินกู้ยืมระยะสั้น	26	(43,584,960)	-	(43,584,960)	-
เงินสดจ่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า	22	(3,169,550)	(3,405,205)	(3,169,550)	(3,405,205)
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน		29,822,490	(43,737,759)	30,622,490	(43,737,759)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ		5,728,261	(135,900,675)	914,541	(136,177,312)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี		12,319,679	148,220,354	11,310,442	147,487,754
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี		18,047,940	12,319,679	12,224,983	11,310,442
รายการที่ไม่ใช่เงินสด					
โอนเปลี่ยนแปลงประเภทจากรายการเงินสดจ่ายล่วงหน้าเป็นคอมพิวเตอร์		7,772,160	13,600,000	7,772,160	13,600,000
โอนเปลี่ยนแปลงประเภทจากรายการต้นทุนการพัฒนาเกมแล้วเสร็จ					
เป็นต้นทุนการออกแบบตัวละคร	23	-	9,309,541	-	9,309,541
ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้		9,390,256	963,014	9,390,256	963,014
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาจากการจำหน่ายเกมระหว่างการพัฒนา	23	-	7,583,649	-	7,583,649

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อีกราดซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท อีกราดซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและมีที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียนดังนี้:

348 ซอย ลาดพร้าว 94 (ปัญญามิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

การประกอบธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “กลุ่มกิจการ”) คือการให้บริการจัดทำคอมพิวเตอร์กราฟฟิก เกี่ยวกับงานโฆษณา มีวสิควีดีโอ และภาพยนตร์ การจัดทำอนิเมชัน รวมถึงการให้บริการจัดทำและขายเกม

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและข้อกำหนดภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงินยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินบางรายการที่อธิบายในนโยบายการบัญชีในลำดับต่อไป

การจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยกำหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญและการใช้วิจารณญาณของผู้บริหารตามกระบวนการในการนำนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบัติ บริษัทเปิดเผยเรื่องการใช้วิจารณญาณของผู้บริหารหรือรายการที่มีความซับซ้อน และรายการเกี่ยวกับข้อสมมติและประมาณการที่มีนัยสำคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

3 การดำเนินงานต่อเนื่อง

กลุ่มกิจการได้ลงทุนในภาพยนตร์ระหว่างการผลิตจำนวน 112.3 ล้านบาท รวมไปถึงการลงทุนในสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาและลูกหนี้การค้าที่ไม่ได้รับชำระเมื่อโครงการว่าจ้างปฏิบัติเสร็จสิ้นตามสัญญา จึงส่งผลให้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานติดลบและขาดทุนสุทธิ อีกทั้งบริษัทยังมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมต่ำกว่าร้อยละ 50 ของทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว ในระหว่างปี พ.ศ. 2567 บริษัทได้ใช้เงินกู้ยืมจากวงเงินสินเชื่อระยะสั้นสำหรับเงินทุนหมุนเวียนและได้มีการจัดทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินเพื่อยืดอายุการชำระหนี้ บริษัทได้มีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยคงค้างครบถ้วน ตามที่กล่าวรายละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26 นอกจากนี้บริษัทมีการทำสัญญากู้ยืมเงินจากบุคคลภายนอกหลายฉบับและ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 บริษัทมียอดคงค้างของเงินต้นเป็นจำนวนเงิน 29 ล้านบาท ซึ่งยอดคงค้างดังกล่าวไม่รวมถึงวงเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 จำนวนเงิน 19 ล้านบาท และมียอดคงค้างของเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารจำนวนเงิน 4 ล้านบาท สภาพะสภาพคล่องในปัจจุบันยังแสดงให้เห็นว่ากลุ่มกิจการอาจมีข้อจำกัดในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการชำระหนี้ระยะสั้นของกลุ่มกิจการ

อย่างไรก็ตาม กลุ่มกิจการมีการกำหนดแนวทางดำเนินการที่มีสาระสำคัญเพื่อจัดการเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านสภาพคล่องโดยฝ่ายบริหารของกลุ่มกิจการได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- กลุ่มกิจการได้ทำข้อตกลงเพื่อรับการสนับสนุนทางการเงินจากบุคคลภายนอกดังรายละเอียดต่อไปนี้
 - เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 กลุ่มกิจการได้ทำข้อตกลงเพื่อรับการสนับสนุนทางการเงินจากบุคคลภายนอกจำนวน 1 ราย โดยจะเป็นการกู้ยืมเงินระยะสั้นในวงเงิน 10 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ถึง 8 ต่อปี และกำหนดชำระคืน ภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ให้กู้ยืม
 - เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 กลุ่มกิจการได้ทำข้อตกลงเพื่อรับการสนับสนุนทางการเงินจากบุคคลภายนอกจำนวน 1 ราย โดยจะเป็นการกู้ยืมเงินระยะสั้นในวงเงิน 9 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ถึง 8 ต่อปี และกำหนดชำระคืน ภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ให้กู้ยืม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 กลุ่มกิจการจะเหลือวงเงินอยู่จำนวนทั้งหมด 19 ล้านบาท ทั้งนี้กลุ่มกิจการจะกู้ยืมเงินในกรณีที่มีแผนการชำระหนี้และอัตราดอกเบี้ยในแต่ละช่วงเวลาเป็นไปตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มกิจการและผู้สนับสนุน

- ผู้บริหารมีการพิจารณาปรับกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจโดยมุ่งเน้นในงานให้บริการต่อลูกค้ามากกว่าการพัฒนาสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซึ่งคาดการณ์ว่างานให้บริการต่อลูกค้ามีความเป็นไปได้และความแน่นอนที่จะสำเร็จกว่าการพัฒนาสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- กลุ่มกิจการมีแผนการขายภาพยนตร์ระหว่างการผลิต ซึ่งปัจจุบันกลุ่มกิจการอยู่ระหว่างการเจรจากับคู่ค้าซึ่งรายละเอียดถูกเปิดเผยเพิ่มเติมไว้ใน หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15
- กลุ่มกิจการวางแผนที่จะเรียกชำระลูกหนี้ที่ค้างอยู่ในรายการลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาในส่วนที่กลุ่มกิจการคาดว่าจะได้รับชำระให้เร็วขึ้น โดยมีการกำหนดแผนการเรียกชำระหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- กลุ่มกิจการมีการพิจารณาการกำหนดเงื่อนไขการชำระเงินในสัญญาโครงการที่ว่าจ้างใหม่ จากการเรียกชำระจากลูกค้าหลังโครงการที่ว่าจ้างเสร็จสิ้น เปลี่ยนเป็นแบบแบ่งชำระเป็นงวดๆ ตามความสำเร็จของโครงการที่ว่าจ้าง
- กลุ่มกิจการวางแผนที่จะแบ่งผ่อนชำระค่าใช้จ่ายจ่ายเป็นงวดๆ ซึ่งส่วนมากจะเป็นผลประโยชน์พนักงานสำหรับพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 กลุ่มกิจการยังสามารถแบ่งจ่ายได้ตามแผนที่กำหนดไว้

บริษัท อีกราดิซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

กลุ่มกิจการอยู่ในระหว่างดำเนินการตามแผนการดำเนินงานธุรกิจและกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่ากลุ่มกิจการจะมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั้งนี้ปัจจัยในด้านสภาพคล่องของกลุ่มกิจการ ความสามารถในการชำระหนี้ และการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องขึ้นอยู่กับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนดังกล่าวและปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้แสดงให้เห็นว่ากลุ่มกิจการมีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับความสามารถในการชำระหนี้ และความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่องของกลุ่มกิจการ ดังนั้นกลุ่มกิจการอาจไม่สามารถขายสินทรัพย์และชำระหนี้สินได้ตามปกติธุรกิจตามจำนวนที่บันทึกในงบการเงิน จากการคาดการณ์ของกลุ่มกิจการโดยพิจารณาความเป็นไปได้ของสมเหตุสมผลในความสามารถในการจัดหาเงินทุนระยะสั้นและการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในผลประกอบการของกลุ่มกิจการแล้วนั้น ผู้บริหารเชื่อมั่นว่ากลุ่มกิจการยังสามารถดำเนินธุรกิจตามที่กลุ่มกิจการต้องการและสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องในอีก 12 เดือนข้างหน้านับจากวันที่ในงบการเงิน ดังนั้นงบการเงินนี้จึงได้จัดทำขึ้นตามข้อสมมติทางการบัญชีที่ว่ากลุ่มกิจการจะดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

4 เหตุการณ์สำคัญในระหว่างปี

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 บริษัทได้รับแจ้งความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริหารฝ่ายการเงินของนางสาวศิริกาญจน์ สุทธิเกียรติ โดยให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567 กลุ่มกิจการพิจารณาปรับกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจโดยมุ่งเน้นในงานให้บริการต่อลูกค้ามากกว่าการพัฒนาสินทรัพย์ไม่มีตัวตน กลุ่มกิจการจึงพิจารณาว่ามีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาที่ขึ้นอยู่กับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน กลุ่มกิจการกำหนดให้มีกระบวนการระบุข้อบ่งชี้และการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวรายตัว และรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาและรับรู้ผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เป็นจำนวนเงิน 305.6 ล้านบาท และ 61.3 ล้านบาท ตามลำดับ

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567 กลุ่มกิจการพิจารณาที่จะหยุดพัฒนาต้นทุนเกมระหว่างพัฒนาที่เหลืออยู่ กลุ่มกิจการจึงตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและรับรู้ผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เป็นจำนวนเงิน 9.6 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 กลุ่มกิจการรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้าเป็นจำนวนเงิน 4.2 ล้านบาท รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าภาพยนตร์ระหว่างการผลิตเป็นจำนวนเงิน 83.4 ล้านบาท และรับรู้ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในการร่วมผลิตและจัดจำหน่ายงานภาพยนตร์เป็นจำนวนเงิน 23.6 ล้านบาท

โดยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาและลูกหนี้การค้า ผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และผลขาดทุนจากการด้อยค่าภาพยนตร์ระหว่างการผลิตนี้จะแสดงผลกระทบในงบกำไรขาดทุนเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารทั้งจำนวน

บริษัท อีกราดิซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

จากที่กลุ่มกิจการได้ลงทุนในสัญญาสร้างภาพยนตร์กับบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งจัดตั้งขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกา (“ผู้สร้างภาพยนตร์”) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ผู้สร้างภาพยนตร์ได้ทำสัญญาตัวแทนขายภาพยนตร์กับบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งจัดตั้งขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกา (“ตัวแทน”) โดยแต่งตั้งให้บริษัทดังกล่าวเป็นตัวแทนขายที่มีสิทธิในการจัดหาผู้จัดจำหน่ายและได้รับสิทธิ์ตามที่กำหนดในสัญญา ซึ่งรายละเอียดถูกเปิดเผยเพิ่มเติมไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 และ 37

5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง

5.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงที่มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการ

- ก) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน ได้แก้ไขข้อกำหนดของการเปิดเผยจาก “การเปิดเผยนโยบายการบัญชีที่มีนัยสำคัญ” เป็น “การเปิดเผยข้อมูลนโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ” ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมได้มีการให้แนวทางการพิจารณาว่านโยบายบัญชีเป็นนโยบายบัญชีที่มีสาระสำคัญ ดังนั้นกลุ่มกิจการจึงไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลนโยบายการบัญชีที่ไม่มีสาระสำคัญ หากกลุ่มกิจการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะต้องไม่บดบังข้อมูลนโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ
- ข) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด ได้แก้ไขคำนิยามของประมาณการทางบัญชีเพื่อช่วยให้กลุ่มกิจการจำแนกความแตกต่างของ “การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี” จาก “การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี” การจำแนกความแตกต่างนั้นมีความสำคัญ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีรับรู้ผลกระทบโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป ซึ่งถือปฏิบัติกับรายการ เหตุการณ์อื่นและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นต้นไป ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีรับรู้ผลกระทบโดยการนำนโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลังไปที่รายการและเหตุการณ์ในอดีตรวมถึงปัจจุบัน โดยถือเสมือนว่าได้มีการนำนโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติโดยตลอด

สำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงที่นำมาถือปฏิบัติสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 กลุ่มกิจการได้นำมาปฏิบัติแล้วและไม่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อกลุ่มกิจการ

5.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2568 ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงนี้ไม่ได้บังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาปัจจุบันและกลุ่มกิจการไม่ได้นำมาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้ โดยผู้บริหารอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานฉบับดังกล่าว

- ก) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนอของงบการเงิน อธิบายว่าหนี้สินจะถูกจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนหรือไม่หมุนเวียน ขึ้นอยู่กับสิทธิที่มีอยู่ ณ สิ้นรอบระยะเวลาของการจัดประเภทจะไม่ได้รับผลกระทบจากความคาดหวังของกิจการหรือเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลา รายงาน (เช่น การได้รับการยกเว้นหรือการละเมิดการดำรงสถานะของข้อตกลง (a breach of covenant))

การดำรงสถานะของข้อตกลง (covenant) ของการกู้ยืมจะไม่ส่งผลต่อการจัดประเภทหนี้สินเป็นหนี้สินหมุนเวียนหรือไม่หมุนเวียน ณ สิ้นรอบระยะเวลาหากกิจการต้องปฏิบัติตามการดำรงสถานะดังกล่าวหลังจากวันสิ้นรอบระยะเวลา รายงาน อย่างไรก็ตาม หากกิจการต้องปฏิบัติตามการดำรงสถานะก่อนหรือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา รายงาน ก็จะส่งผลต่อการจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนหรือไม่หมุนเวียน แม้ว่าการดำรงสถานะจะถูกทดสอบการปฏิบัติภายหลังรอบระยะเวลา รายงานก็ตาม

การปรับปรุงดังกล่าวกำหนดให้เปิดเผยข้อมูลหากกิจการจัดประเภทหนี้สินเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนและหนี้สินนั้นขึ้นอยู่กับดำรงสถานะที่กิจการต้องปฏิบัติตามภายใน 12 เดือนภายหลังรอบระยะเวลา รายงาน ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยรวมถึง:

- มูลค่าตามบัญชีของหนี้สิน
- ข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงสถานะ
- ข้อเท็จจริงและสถานการณ์ (ถ้ามี) ที่บ่งชี้ว่ากิจการอาจมีความยากลำบากในการปฏิบัติตามการดำรงสถานะ

การปรับปรุงยังชี้แจงความหมายของ 'การชำระ' หนี้สินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เมื่อคู่สัญญา มีสิทธิเลือก เงื่อนไขของหนี้สินที่ทำให้สามารถชำระด้วยการโอนตราสารทุนของกิจการเองไม่มีผลต่อการจัดประเภทเป็นรายการหมุนเวียนหรือไม่หมุนเวียน หากกิจการจัดประเภทสิทธิเลือกนั้นเป็นตราสารทุน

การปรับปรุงต้องถูกนำมาถือปฏิบัติย้อนหลังตามข้อกำหนดปกติในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

6 นโยบายการบัญชี

6.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าบันทึกด้วยวิธีราคาทุนและวิธีส่วนได้เสียตามลำดับ

ในงบการเงินรวม เงินลงทุนในการร่วมค้าบันทึกด้วยวิธีส่วนได้เสีย

6.2 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

(ก) สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงิน

งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและเป็นสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงินของบริษัท

(ข) รายการและยอดคงเหลือ

รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

รายการกำไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายชำระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นตัวเงิน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ได้บันทึกไว้ในกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

เมื่อมีการรับรู้รายการกำไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกำไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทางตรงข้ามการรับรู้กำไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในกำไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกำไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกำไรขาดทุนด้วย

(ค) กลุ่มกิจการ

การแปลงค่าผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในกลุ่มกิจการ (ที่มีใช้สกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง) ซึ่งมีสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงินได้ถูกแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงินดังนี้

- สินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงอยู่ในงบฐานะการเงินแปลงค่าด้วยอัตราปิด ณ วันที่ในงบฐานะการเงิน
- รายได้และค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแปลงค่าด้วยอัตราถัวเฉลี่ย และ
- ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

6.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงถึงจำนวนเงินที่ลูกค้าจะต้องชำระซึ่งเกิดจากการขายสินค้าหรือให้บริการตามปกติของธุรกิจ ซึ่งลูกหนี้โดยส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาสินเชื่อ 60 - 90 วัน ดังนั้นลูกหนี้การค้าจึงแสดงอยู่ในรายการหมุนเวียน

กลุ่มกิจการรับรู้ลูกหนี้การค้าเมื่อเริ่มแรกด้วยจำนวนเงินของสิ่งตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับชำระ ยกเว้นในกรณีที่เป็นการขายที่มีองค์ประกอบด้านการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ กลุ่มกิจการจะรับรู้ลูกหนี้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของสิ่งตอบแทน และจะวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายเนื่องจากกลุ่มกิจการตั้งใจที่จะรับชำระ กระแสเงินสดตามสัญญา

ทั้งนี้ การพิจารณาการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 6.6 (จ)

6.4 ต้นทุนการออกแบบตัวละคร

ต้นทุนการออกแบบตัวละครประกอบด้วยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการออกแบบและผลิตตัวละคร โดยจะแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาได้จะต่ำกว่า และจะตัดจำหน่ายเป็นต้นทุนขาย หรือการให้บริการในงบกำไรขาดทุนเมื่อมีการรับรู้รายได้ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบตัวละครดังกล่าว

6.5 ภาพยนตร์ระหว่างผลิต

ภาพยนตร์ระหว่างผลิต แสดงถึงต้นทุนของการผลิตและถ่ายทำภาพยนตร์ที่อยู่ระหว่างการผลิตและจะตัดจำหน่ายเป็นต้นทุน เมื่อมีการจำหน่ายหรือจัดฉายภาพยนตร์ โดยตัดจำหน่ายตามอัตราส่วนของการใช้งานใน ช่องทางการตลาดต่าง ๆ ต้นทุนการผลิตภาพยนตร์ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิต และถ่ายทำภาพยนตร์ และแสดงด้วยราคาทุน

6.6 สินทรัพย์ทางการเงิน

ก) การจัดประเภท

กลุ่มกิจการจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ตามลักษณะการวัดมูลค่า โดยพิจารณาจาก ก) โมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์ดังกล่าว และ ข) ลักษณะกระแสเงินสดตามสัญญาว่าเข้าเงื่อนไขของการเป็นเงินต้นและดอกเบี้ย (SPPI) หรือไม่ ดังนี้

- รายการที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม (ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือผ่านกำไรหรือขาดทุน) และ
- รายการที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

กลุ่มกิจการจะสามารถจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้ใหม่ก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์เท่านั้น

ข) การรับรู้รายการและการตัดรายการ

ในการซื้อหรือได้มาหรือขายสินทรัพย์ทางการเงินโดยปกติ กลุ่มกิจการจะรับรู้รายการ ณ วันที่ทำรายการค้า ซึ่งเป็นวันที่บริษัทเข้าทำรายการซื้อหรือขายสินทรัพย์นั้น โดยกลุ่มกิจการจะตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออกเมื่อสิทธิในการได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์นั้นสิ้นสุดลงหรือได้ถูกโอนไปและกลุ่มกิจการได้โอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ออกไป

ค) การวัดมูลค่า

ในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กลุ่มกิจการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุนการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์นั้น สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย FVPL บริษัทจะรับรู้ต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน

กลุ่มกิจการจะพิจารณาสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งมีอนุพันธ์แฝงในภาพรวมว่าลักษณะกระแสเงินสดตามสัญญาว่าเข้าเงื่อนไขของการเป็นเงินต้นและดอกเบี้ย (SPPI) หรือไม่

ง) ตราสารหนี้

การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารหนี้ขึ้นอยู่กับโมเดลธุรกิจของกลุ่มกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน การวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทดังนี้

- ราคาทุนตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ทางการเงินที่บริษัทถือไว้เพื่อรับชำระกระแสเงินสดตามสัญญาซึ่งประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบี้ยเท่านั้น จะวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย และรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและแสดงในรายการรายได้อื่นกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการจะรับรู้โดยตรงในกำไรหรือขาดทุน และแสดงรายการในกำไร/(ขาดทุน)อื่นพร้อมกับกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) - สินทรัพย์ทางการเงินที่บริษัทถือไว้เพื่อ ก) รับชำระกระแสเงินสดตามสัญญาซึ่งประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบี้ยเท่านั้น และ ข) เพื่อขาย จะวัดมูลค่าด้วย FVOCI และรับรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้น 1) รายการขาดทุน/กลับรายการจากการด้อยค่า 2) รายได้ดอกเบี้ยที่คำนวณตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง และ 3) กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน เมื่อบริษัทตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว กำไรหรือขาดทุนที่รับรู้สะสมไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกโอนจัดประเภทใหม่เข้ากำไรหรือขาดทุนและแสดงในรายการกำไร/(ขาดทุน)อื่น รายได้ดอกเบี้ยจะแสดงในรายการรายได้อื่น กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจะแสดงในรายการกำไร/(ขาดทุน)อื่น รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

- มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน (FVPL) - บริษัทจะวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่ไม่เข้าเงื่อนไขการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายหรือ FVOCI ข้างต้น ด้วย FVPL โดยกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการวัดมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนและแสดงเป็นรายการสุทธิในรายได้ค่าใช้จ่ายในการบริหารในรอบระยะเวลาที่เกิดรายการ

จ) การด้อยค่า

กลุ่มกิจการประเมินประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้การคาดการณ์ในอนาคตมาประกอบการพิจารณา การประเมินการด้อยค่าดังกล่าวจะพิจารณาว่ามีการเพิ่มขึ้นของความเสียหายด้านเครดิตอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่

สำหรับลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา กลุ่มกิจการใช้วิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการรับรู้การด้อยค่าตามประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตลอดอายุสินทรัพย์ดังกล่าวตั้งแต่วันที่กลุ่มกิจการเริ่มรับรู้ลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย กลุ่มกิจการใช้วิธีการทั่วไป (General approach) ตาม TFRS 9 ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งกำหนดให้พิจารณาผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือนหรือตลอดอายุสินทรัพย์ ขึ้นอยู่กับว่ามีการเพิ่มขึ้นของความเสียหายด้านเครดิตอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าตั้งแต่เริ่มรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว

กลุ่มกิจการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลา รายงาน ว่ามีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อแรกเริ่มหรือไม่ (เปรียบเทียบความเสี่ยงของการผิดสัญญาที่จะเกิดขึ้น ณ วันที่รายงาน กับความเสี่ยงของการผิดสัญญาที่จะเกิดขึ้น ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก)

กลุ่มกิจการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยสะท้อนถึงปัจจัยต่อไปนี้

- จำนวนเงินที่คาดว่าจะไม่ได้รับถ่วงน้ำหนักตามประมาณการความน่าจะเป็น
- มูลค่าเงินตามเวลา
- ข้อมูลสนับสนุนและความสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน เกี่ยวกับประสบการณ์ในอดีต สภาพการณ์ในปัจจุบัน และการคาดการณ์ไปในอนาคต

ผลขาดทุนและการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกำไรหรือขาดทุนโดยแสดงรวมอยู่ในรายการค่าใช้จ่ายในการบริหาร

6.7 ส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ทั้งหมดวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์คำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาทุนสุทธิจากมูลค่าคงเหลือ ตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	5 - 20 ปี
เครื่องติดตั้ง	5 ปี
อุปกรณ์สำนักงาน	5 ปี
คอมพิวเตอร์	5 - 10 ปี

ผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจำหน่ายอุปกรณ์ คำนวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และจะรับรู้บัญชีผลกำไรหรือขาดทุนอื่นสุทธิในรายได้หรือค่าใช้จ่ายอื่น

6.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยที่ซื้อและมีลักษณะเฉพาะบันทึกเป็นสินทรัพย์โดยคำนวณจากต้นทุนในการได้มาและการดำเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถนำมาใช้งานได้ตามประสงค์ และจะถูกตัดจำหน่ายตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี

การวิจัยและพัฒนา/สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่บริษัทพัฒนาขึ้นเอง

รายจ่ายเพื่อการวิจัยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

รายจ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเกมจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อกลุ่มกิจการแสดงให้เห็นว่าเป็นไปตามข้อกำหนดทุกข้อดังนี้

- รายจ่ายที่เกี่ยวข้องระหว่างการพัฒนาสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ
- กลุ่มกิจการมีความเป็นไปได้ทั้งทางด้านเทคนิค ด้านการเงิน ด้านการค้าและด้านทรัพยากร และ
- กลุ่มกิจการมีความตั้งใจและความสามารถที่จะพัฒนาให้เสร็จสิ้นและนำสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นมาใช้งานหรือขาย

ต้นทุนการพัฒนาเกมที่ได้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายไปแล้วในรอบระยะเวลาที่ก่อนจะไม่บันทึกเป็นสินทรัพย์ในรอบระยะเวลาถัดไป

การทยอยตัดจำหน่ายรายจ่ายที่เกิดจากการพัฒนาเกมของกลุ่มกิจการบันทึกไว้เป็นสินทรัพย์จะเริ่มเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมขาย ตลอดระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ดังกล่าว

6.9 การด้อยค่าของสินทรัพย์

กลุ่มกิจการจะทดสอบการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่พร้อมใช้งานเป็นประจำทุกปี และเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจมีการด้อยค่า สำหรับสินทรัพย์อื่น กลุ่มกิจการจะทดสอบการด้อยค่าเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจมีการด้อยค่า รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน โดยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึง จำนวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจำหน่ายและมูลค่าจากการใช้เมื่อมีเหตุให้เชื่อว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดการด้อยค่าในอดีตได้หมดไปกลุ่มกิจการจะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า

6.10 สัญญาเช่า

สัญญาเช่า - กรณีที่กลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า

กลุ่มกิจการคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามวิธีเส้นตรงตามอายุที่สั้นกว่าระหว่างอายุสินทรัพย์และระยะเวลาการเช่า หากกลุ่มกิจการมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือกซื้อ สินทรัพย์สิทธิการใช้จะถูกคิดค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์อ้างอิง

กลุ่มกิจการจะคิดลดค่าเช่าจ่ายข้างต้นด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยนัยตามสัญญา หากไม่สามารถหาอัตราดอกเบี้ยโดยนัยได้ กลุ่มกิจการจะคิดลดด้วยอัตราการกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่า ซึ่งก็คืออัตราที่สะท้อนถึงการกู้ยืมเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกัน ในสถานะเศรษฐกิจ อายุสัญญา และเงื่อนไขที่ใกล้เคียงกัน

ค่าเช่าที่จ่ายตามสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรง สัญญาเช่าระยะสั้นคือสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 เดือน สินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำประกอบด้วย อุปกรณ์สำนักงานขนาดเล็ก

6.11 หนี้สินทางการเงิน

ก) การจัดประเภท

กลุ่มกิจการจะพิจารณาจัดประเภทเครื่องมือทางการเงินที่บริษัทเป็นผู้ออกเป็นหนี้สินทางการเงินหรือตราสารทุนโดยพิจารณาภาวะผูกพันตามสัญญา

ข) การวัดมูลค่า

ในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกกลุ่มกิจการต้องวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงินทั้งหมดภายหลังการรับรู้รายการด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

ค) การตัดรายการและการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญา

กลุ่มกิจการตัดรายการหนี้สินทางการเงินเมื่อภาระผูกพันที่ระบุในสัญญาได้มีการปฏิบัติตามแล้ว หรือได้มีการยกเลิกไป หรือสิ้นสุดลงแล้ว

หากกลุ่มกิจการมีการเจรจาต่อรองหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของหนี้สินทางการเงิน กลุ่มกิจการจะต้องพิจารณาว่ารายการดังกล่าวเข้าเงื่อนไขของการตัดรายการหรือไม่ หากเข้าเงื่อนไขของการตัดรายการ กลุ่มกิจการจะต้องรับรู้หนี้สินทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินใหม่นั้น และตัดรายการหนี้สินทางการเงินนั้นด้วยมูลค่าตามบัญชีที่เหลืออยู่ และรับรู้ส่วนต่างในรายการรายได้อื่นหรือค่าใช้จ่ายอื่นในกำไรหรือขาดทุน

หากกลุ่มกิจการพิจารณาแล้วว่าการต่อรองเงื่อนไขดังกล่าวไม่เข้าเงื่อนไขของการตัดรายการ กลุ่มกิจการจะปรับปรุงมูลค่าของหนี้สินทางการเงินโดยการคิดลดกระแสเงินสดใหม่ตามสัญญาด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเดิม (Original effective interest rate) ของหนี้สินทางการเงินนั้น และรับรู้ส่วนต่างในรายการรายได้อื่นหรือค่าใช้จ่ายอื่นในกำไรหรือขาดทุน

6.12 ภาษีเงินได้รอบระยะเวลาปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของรอบระยะเวลาปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ของรอบระยะเวลาปัจจุบันคือภาษีที่คาดว่าจะต้องจ่ายจากรายได้ทางภาษีในปี โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของรอบระยะเวลาปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของรอบระยะเวลาปัจจุบัน และทั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของรอบระยะเวลาปัจจุบันและหนี้สินภาษีเงินได้ของรอบระยะเวลาปัจจุบันจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการนำสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวมาหักกลบกันและตั้งใจจะจ่ายหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของรอบระยะเวลาปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ตามผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงินและฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคำนวณจากอัตราภาษี (และกฎหมาย) ที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะนำไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้มีการจ่ายชำระ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มกิจการจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะนำจำนวนผลต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์

6.13 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

(ก) โครงการสมทบเงิน

กลุ่มกิจการจะจ่ายสมทบให้กับกองทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามข้อบังคับ เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อถึงกำหนดชำระ

(ข) ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุกำหนดจำนวนเงินผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุโดยมีขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น อายุ จำนวนปีที่ให้บริการ และค่าตอบแทนเมื่อเกษียณอายุ

ภาระผูกพันผลประโยชน์นี้คำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระทุกปี ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ซึ่งมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต โดยใช้อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินประมาณการกระแสเงินสด และวันครบกำหนดของหุ้นกู้ใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ต้องชำระภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

กำไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้ในส่วนของเจ้าของผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในรอบระยะเวลาที่เกิดขึ้น และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุน

(ค) ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง

บริษัทจะรับรู้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างก่อนถึงกำหนดเมื่อ 1) บริษัทไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอให้ผลประโยชน์ และ 2) บริษัทรับรู้ต้นทุนสำหรับการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง โดยผลประโยชน์ที่มีกำหนดชำระเกินกว่า 12 เดือนภายหลังรอบระยะเวลารายงาน ต้องคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน

6.14 ประมาณการหนี้สิน

กลุ่มกิจการจะวัดมูลค่าของจำนวนประมาณการหนี้สินโดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องนำมาจ่ายชำระภาระผูกพัน การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินเนื่องจากมูลค่าของเงินตามเวลา จะรับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่าย

6.15 การรับรู้รายได้

รายได้หลักรวมถึงรายได้ที่เกิดจากกิจกรรมปกติทางธุรกิจทุกประเภท รวมถึงรายได้อื่น ๆ ที่กลุ่มกิจการได้รับจากการให้บริการในกิจกรรมตามปกติธุรกิจ

กลุ่มกิจการรับรู้รายได้สุทธิจากภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งบริษัทจะรับรู้รายได้เมื่อคาดว่าจะมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะได้รับชำระเมื่อส่งมอบสินค้าหรือให้บริการ

รายได้จากการขายหรือการให้บริการ: จะรับรู้เมื่อการควบคุมในสินค้าหรือบริการได้โอนไปยังลูกค้า สำหรับรายได้จากการให้บริการ กลุ่มกิจการใช้วิธีปัจจัยนำเข้า (Input method) ในการวัดระดับความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้นให้สมบูรณ์ นอกจากนี้กลุ่มกิจการวัดมูลค่ารายได้จากสัญญาที่ลูกค้าตกลงจ่ายชำระเป็นสิ่งตอบแทนที่ไม่ใช่เงินสดด้วยมูลค่ายุติธรรม หากกลุ่มกิจการไม่สามารถประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ไม่ใช่เงินสดได้อย่างสมเหตุสมผล กลุ่มกิจการวัดมูลค่าสิ่งตอบแทนดังกล่าวโดยอ้างอิงถึงราคาขายแบบเอกเทศของสินค้าหรือบริการที่สัญญาว่าจะให้กับลูกค้านั้น

รายได้จากการให้บริการเกมออนไลน์: จะรับรู้เมื่อกิจกรรมได้ให้บริการแก่ลูกค้า โดยจำนวนเงินที่ลูกค้าจ่ายล่วงหน้าแต่ยังไม่ได้ซื้อของในเกมแสดงเป็นหนี้สินที่เกิดจากสัญญาในงบฐานะการเงิน

รายได้จากการผลิตและจำหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์: เป็นรายได้จากการให้สิทธิในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของกลุ่มกิจการและจะรับรู้ทั้งจำนวนเมื่อผู้ซื้อลิขสิทธิ์สามารถใช้สิทธิได้ตามสัญญาที่กำหนดไว้สำหรับการรับรู้รายได้ค่าสิทธิ์ที่กำหนดจากยอดขายจะรับรู้รายได้ตามยอดขายที่เกิดขึ้นของลูกค้า

สำหรับสัญญาที่มีหลายองค์ประกอบที่บริษัทจะต้องส่งมอบสินค้าหรือให้บริการหลายประเภท บริษัทต้องแยกเป็นแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติที่แยกต่างหากจากกัน และต้องบันทึกราคาของรายการของสัญญาดังกล่าวไปยังแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัดส่วนของราคาขายแบบเอกเทศ หรือประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ และบริษัทจะรับรู้รายได้ของแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติแยกต่างหากจากกันเมื่อบริษัทได้ปฏิบัติตามภาระนั้นแล้ว

สินทรัพย์และหนี้สินที่เกิดจากสัญญา

กลุ่มกิจการรับรู้สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเมื่อบริษัทรับรู้รายได้จากการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาก่อนที่จะรับชำระหรือถึงกำหนดชำระตามสัญญา

กลุ่มกิจการรับรู้หนี้สินที่เกิดจากสัญญาเมื่อได้รับชำระจากลูกค้าหรือถึงกำหนดชำระตามสัญญาก่อนที่กลุ่มกิจการจะปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติ

กลุ่มกิจการจะแสดงยอดสุทธิหนี้สินที่เกิดจากสัญญาหลังจากหักลบกับสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญานั้น ๆ ในแต่ละสัญญาที่ทำกับลูกค้า

7 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

7.1 ปัจจัยความเสี่ยงด้านการเงิน

กลุ่มกิจการต้องเผชิญกับความเสี่ยงทางการเงินที่สำคัญได้แก่ ความเสี่ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย) ความเสี่ยงด้านเครดิต และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ฝ่ายบริหารของกลุ่มกิจการเป็นผู้นำดำเนินการในการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อผลการดำเนินงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

7.1.1 ความเสี่ยงจากตลาด

ก) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

เนื่องจากกลุ่มกิจการมีการทำธุรกรรมกับลูกค้าเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ทำให้กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงจากวันที่ตกลงมูลค่ากันจนถึงวันที่เรียกชำระเงินดำเนินงานระหว่างประเทศ กลุ่มกิจการมีแนวทางบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาการเข้าทำสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับสถาบันการเงินเพื่อป้องกันการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ความเสี่ยง

กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ซึ่งสรุปเป็นสกุลเงินบาท ดังนี้

	งบการเงินรวม			
	ดอลลาร์สหรัฐ	หยวน	ดอลลาร์สหรัฐ	หยวน
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท	บาท	บาท
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	231,790	1,202,345	3,645,948	568,740
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	1,162,349	-	37,031,296	62,636,525
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(2,693,239)	-	-	-
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	(708,874)	-	(1,294,106)	-
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ดอลลาร์สหรัฐ	หยวน	ดอลลาร์สหรัฐ	หยวน
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท	บาท	บาท
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	231,790	1,202,345	3,645,948	568,740
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	1,162,349	-	37,031,296	62,636,525
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	52,698,835	-	59,440,117	-
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	(708,874)	-	(1,294,106)	-

บริษัท อีกราคิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

ตารางแสดงความอ่อนไหวของกำไรสุทธิและส่วนของผู้ถือหุ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจากอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินบาทต่อสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1		
ดอลลาร์สหรัฐ	20,080	(393,831)
หยวน	(12,023)	(632,053)
	8,057	(1,025,884)
ลดลงร้อยละ 1		
ดอลลาร์สหรัฐ	(20,080)	393,831
หยวน	12,023	632,053
	(8,057)	1,025,884
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1		
ดอลลาร์สหรัฐ	(533,841)	(988,233)
หยวน	(12,023)	(632,053)
	(545,864)	(1,620,286)
ลดลงร้อยละ 1		
ดอลลาร์สหรัฐ	533,841	988,233
หยวน	12,023	632,053
	545,864	1,620,286

ข) ความเสี่ยงจากกระแสเงินสดและอัตราดอกเบี้ย

รายได้และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่ไม่ขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยจากเงินฝากสถาบันการเงิน และเงินกู้ยืมของบริษัทที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอาจทำให้กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงด้านกระแสเงินสดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้ผู้บริหารพิจารณาเห็นว่าความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยไม่เป็นสาระสำคัญ

7.1.2 ความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสี่ยงด้านเครดิตโดยส่วนใหญ่เกิดจากความเสี่ยงของลูกค้าหนึ่งคงค้าง

ก) การบริหารความเสี่ยง

กลุ่มกิจการมีนโยบายในการคัดกรองลูกค้าเพื่อที่จะมั่นใจว่าลูกค้ามีฐานะทางการเงินที่เหมาะสม และมีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมโดยพิจารณาจากหลักฐานสนับสนุนทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น ทุนจดทะเบียนและข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น ประวัติของลูกค้า กรรมการของบริษัท

กลุ่มกิจการมีการกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านสินเชื่อสำหรับลูกค้าบางรายเนื่องจากมูลค่าของโครงการดังกล่าวสะท้อนถึงรายได้ที่มีนัยสำคัญต่อกลุ่มกิจการ ความเสี่ยงดังกล่าวถูกคาดว่าจะมีขนาดลดลงจากการมีลูกค้าที่หลากหลาย กลุ่มกิจการได้บริหารจัดการความเสี่ยงของยอดลูกหนี้ที่คงค้าง โดยให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายตรวจทานสัญญา นอกจากนี้กลุ่มกิจการได้มีการติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างสม่ำเสมอ

ข) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มกิจการมีสินทรัพย์ทางการเงิน 5 ประเภทที่ต้องมีการพิจารณาตามโมเดลการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
- สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
- เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

แม้ว่ากลุ่มกิจการจะมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เงินฝากประจำติดภาระค่าประกัน และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นซึ่งเข้าเงื่อนไขการพิจารณาการด้อยค่าภายใต้ TFRS 9 แต่บริษัทพิจารณาว่าการด้อยค่าของรายการดังกล่าวเป็นจำนวนเงินที่ไม่มีนัยสำคัญ

ลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

บริษัทใช้วิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นซึ่งคำนวณค่าเมื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาทั้งหมด

ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ผู้บริหารได้จัดกลุ่มลูกหนี้ตามความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีลักษณะร่วมกันและตามกลุ่มระยะเวลาที่เกินกำหนดชำระ ทั้งนี้เนื่องจากสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญานั้นเป็นงานที่ส่งมอบแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บซึ่งมีลักษณะความเสี่ยงใกล้เคียงกับลูกหนี้สำหรับสัญญาประเภทเดียวกัน ผู้บริหารจึงได้ใช้อัตราผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้กับสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาที่เกี่ยวข้องด้วย

ประมาณการอัตราผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจากประวัติการชำระเงินจากการขายในช่วงระยะเวลา 36 เดือนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 และประสบการณ์ผลขาดทุนด้านเครดิตที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทั้งนี้อัตราผลขาดทุนด้านเครดิตในอดีตจะถูกปรับปรุงเพื่อให้สะท้อนถึงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพื่อให้สะท้อนถึงการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงจากข้อมูลเหล่านี้

บริษัท อีกราชิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตสำหรับลูกหนี้การค้า ซึ่งเปิดเผยตามระยะเวลาการจ่ายชำระ เป็นดังนี้

	งบการเงินรวม					
	ยังไม่ถึง	ไม่เกิน	3 - 6		เกินกว่า	รวม
	กำหนดชำระ	3 เดือน	เดือน	6 - 12 เดือน	12 เดือน	
บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567						
มูลค่าตามบัญชีเริ่มต้น						
- ลูกหนี้การค้า	904,508	4,421,493	255,324	25,000	13,412,404	19,018,729
ค่าเผื่อผลขาดทุน	-	(4,171,385)	-	-	(13,412,404)	(17,583,789)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566						
มูลค่าตามบัญชีเริ่มต้น						
- ลูกหนี้การค้า	8,157,666	1,400,000	-	2,864,635	13,412,789	25,835,090
ค่าเผื่อผลขาดทุน	-	-	-	-	(13,412,789)	(13,412,789)
	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ยังไม่ถึง	ไม่เกิน	3 - 6		เกินกว่า	รวม
	กำหนดชำระ	3 เดือน	เดือน	6 - 12 เดือน	12 เดือน	
บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567						
มูลค่าตามบัญชีเริ่มต้น						
- ลูกหนี้การค้า	1,451,171	4,421,493	255,324	25,000	13,412,404	19,565,392
ค่าเผื่อผลขาดทุน	-	(4,171,385)	-	-	(13,412,404)	(17,583,789)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566						
มูลค่าตามบัญชีเริ่มต้น						
- ลูกหนี้การค้า	53,775,418	1,400,000	2,864,635	-	13,412,789	71,452,842
ค่าเผื่อผลขาดทุน	-	-	-	-	(13,412,789)	(13,412,789)

บริษัท อีกราชิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตสำหรับสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาซึ่งเปิดเผยตามอายุโดยนับจากวันที่เกิดรายการ เป็นดังนี้

	งบการเงินรวม				รวม บาท
	ไม่เกิน 3 เดือน บาท	3 - 6 เดือน บาท	6 - 12 เดือน บาท	เกินกว่า 12 เดือน บาท	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567					
มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น					
- สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	6,912,349	202,088	90,159,139	228,984,036	326,257,612
ค่าเผื่อผลขาดทุน	-	-	(90,079,904)	(228,984,036)	(319,063,940)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566					
มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น					
- สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	36,933,249	51,843,865	101,657,544	93,073,869	283,508,527
ค่าเผื่อผลขาดทุน	-	-	-	(13,503,224)	(13,503,224)
	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ไม่เกิน 3 เดือน บาท	3 - 6 เดือน บาท	6 - 12 เดือน บาท	เกินกว่า 12 เดือน บาท	รวม บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567					
มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น					
- สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	8,322,349	202,088	90,159,139	228,984,036	327,667,612
ค่าเผื่อผลขาดทุน	-	-	(90,079,904)	(228,984,036)	(319,063,940)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566					
มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น					
- สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	36,933,249	51,843,865	101,657,544	93,073,869	283,508,527
ค่าเผื่อผลขาดทุน	-	-	-	(13,503,224)	(13,503,224)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาสุทธิที่ไม่มีการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนคาดว่าจะถูกโอนไปเป็นลูกหนี้การค้าภายใน 6 เดือน

บริษัท อีกราคิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

รายการกระทบยอดค่าเผื่อผลขาดทุนสำหรับลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา		ลูกหนี้การค้า	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท	บาท	บาท
ค่าเผื่อผลขาดทุน ณ วันที่ 1 มกราคม	13,503,224	13,503,224	13,412,789	1,177,000
รับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนในกำไรหรือขาดทุนในระหว่างปี	305,560,716	-	4,171,000	12,235,789
ตัดจำหน่ายลูกหนี้ที่ไม่สามารถเรียกชำระได้ในระหว่างปี	-	-	-	-
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุน	-	-	-	-
ค่าเผื่อผลขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม	319,063,940	13,503,224	17,583,789	13,412,789

กลุ่มกิจการจะตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเมื่อคาดว่าจะไม่ได้รับชำระคืน ข้อบ่งชี้ที่คาดว่าจะไม่ได้รับชำระคืน เช่น การไม่ยอมปฏิบัติตามแผนการชำระหนี้หรือทยอยชำระหนี้หรือไม่มีการชำระเงินตามสัญญา

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาจะแสดงเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริหารในกำไรจากการดำเนินงาน การได้รับชำระหนี้คืนจากจำนวนที่ได้ตัดจำหน่ายไปจะถูกบันทึกกลับรายการในรายการเดียวกันกับที่ได้บันทึกผลขาดทุนไป

เงินลงทุนในตราสารหนี้

กลุ่มกิจการพิจารณาว่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ (ยกเว้นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง) ซึ่งวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายนั้นมีความเสี่ยงด้านเครดิตต่ำ ดังนั้น ค่าเผื่อผลขาดทุนที่รับรู้ในระหว่างปีจึงจำกัดอยู่ที่ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือน “ความเสี่ยงด้านเครดิตต่ำ” สำหรับตราสารหนี้ที่อยู่ในความต้องการของตลาดนั้นพิจารณาจากอันดับด้านเครดิตที่อยู่ในระดับลงทุน (Investment grade credit rating) จากหน่วยงานจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่างน้อยหนึ่งหน่วยงาน ตราสารอื่นๆ จะพิจารณาว่ามีความเสี่ยงด้านเครดิตต่ำเมื่อมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระอยู่ในระดับต่ำ และผู้ออกตราสารมีความสามารถทางการเงินที่แข็งแกร่งที่จะปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาได้

กลุ่มกิจการพิจารณาว่าเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันจำนวนหนึ่งได้มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จึงได้รับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการประมาณการผลขาดทุนตลอดอายุของเงินให้กู้ยืมดังกล่าว

บริษัท อีกราคิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

รายการกระทบยอดค่าเผื่อผลขาดทุนสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุน
ตัดจำหน่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท
ค่าเผื่อผลขาดทุน ณ วันที่ 1 มกราคม	-	-
รับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนในกำไรหรือขาดทุนในระหว่างปี	89,133,155	-
ค่าเผื่อผลขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม	89,133,155	-

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน (FVPL)

บริษัทมีความเสี่ยงด้านการเครดิตที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วย FVPL ทั้งนี้
ความเสี่ยงสูงสุด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานเท่ากับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน

7.1.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

การจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอย่างรอบคอบคือการมีจำนวนเงินสดและหลักทรัพย์ที่อยู่ในความ
ต้องการของตลาดอย่างเพียงพอ และการมีแหล่งเงินทุนที่สามารถเบิกใช้ได้จากวงเงินด้านสินเชื่อที่
เพียงพอต่อการชำระภาระผูกพันเมื่อถึงกำหนด จากลักษณะของการดำเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งเป็นธุรกิจ
ที่มีความยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่วนงานบริหารการเงินของกลุ่มกิจการได้คงไว้ซึ่งความ
ยืดหยุ่นในแหล่งเงินทุนโดยการคงไว้ซึ่งวงเงินสินเชื่อที่เพียงพอ

ผู้บริหารได้พิจารณาประมาณการกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการอย่างสม่ำเสมอโดยพิจารณาจาก ก) เงินสำรองหมุนเวียน (จากวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้) และ ข) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
นอกเหนือจากนี้ กลุ่มกิจการยังได้ทำการประมาณการกระแสเงินสด และคงไว้ซึ่งแผนการจัดหาเงินตามที่
กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 และ 26

บริษัท อีกราชิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ก) การจัดการด้านการจัดหาเงิน

กลุ่มกิจการมีวงเงินกู้ที่ยังไม่ได้เบิกใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว		
หมดอายุภายในหนึ่งปี		
- วงเงินเบิกเกินบัญชี	277,960	4,270,000
อัตราดอกเบี้ยคงที่		
หมดอายุภายในหนึ่งปี		
- วงเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น	19,000,000	-
	19,277,960	4,270,000

ข) วันครบกำหนดของหนี้สินทางการเงิน

ตารางต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงหนี้สินทางการเงินที่จัดประเภทตามระยะเวลาการครบกำหนดตามสัญญา ทั้งนี้ยอดคงเหลือที่ครบกำหนดภายในระยะเวลา 12 เดือนจะเท่ากับมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการคิดลดไม่มีนัยสำคัญ

	งบการเงินรวม		
	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	รวม
	บาท	บาท	บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น	32,992,040	-	32,992,040
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	49,822,723	-	49,822,723
หนี้สินตามสัญญาเช่า	1,619,344	2,989,760	4,609,104
รวมหนี้สินทางการเงิน	84,434,107	2,989,760	87,423,867
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	40,321,797	-	40,321,797
หนี้สินตามสัญญาเช่า	2,664,341	118,625	2,782,966
รวมหนี้สินทางการเงิน	42,986,138	118,625	43,104,763

บริษัท อีกราดิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	รวม
	บาท	บาท	บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น	33,792,040	-	33,792,040
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	57,998,789	-	57,998,789
หนี้สินตามสัญญาเช่า	1,619,344	2,989,760	4,609,104
รวมหนี้สินทางการเงิน	93,410,173	2,989,760	96,399,933
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	44,487,547	-	44,487,547
หนี้สินตามสัญญาเช่า	2,664,341	118,625	2,782,966
รวมหนี้สินทางการเงิน	47,151,888	118,625	47,270,513

7.2 การบริหารส่วนของเงินทุน

7.2.1 การบริหารความเสี่ยง

วัตถุประสงค์ของการบริหารส่วนของทุน คือ

- รักษาไว้ซึ่งการดำเนินงานต่อเนื่องและเพื่อที่จะสามารถก่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นและยังประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ และ
- รักษาโครงสร้างเงินทุนไว้ให้อยู่ในระดับที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดต้นทุนเงินทุน

กลุ่มกิจการพิจารณาระดับเงินทุนอย่างสม่ำเสมอจากอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ซึ่งคำนวณจากหนี้สินสุทธิหารส่วนของผู้ถือหุ้น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท	บาท	บาท
หนี้สินสุทธิ	94,252,674	66,529,773	102,835,871	70,495,096
ส่วนของผู้ถือหุ้น	77,798,648	622,532,736	89,930,358	639,137,082
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	1.21	0.11	1.14	0.11

บริษัท อีกราดิซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

8 มูลค่ายุติธรรม

ตารางต่อไปนี้แสดงสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

	งบการเงินรวม							
	ข้อมูลระดับที่ 1		ข้อมูลระดับที่ 2		ข้อมูลระดับที่ 3		รวมมูลค่ายุติธรรม	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
สินทรัพย์								
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย								
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน								
เงินลงทุนในกองทุนรวม	-	-	578,523	5,863,309	-	-	578,523	5,863,309
เงินลงทุนในกองทุนรวมลงทุน	-	-	-	-	24,060,085	24,813,105	24,060,085	24,813,105
เงินลงทุนในการร่วมผลิตและ จัดจำหน่ายงานภาพยนตร์	-	-	-	-	1,648,915	25,266,250	1,648,915	25,266,250
รวมสินทรัพย์	-	-	578,523	5,863,309	25,709,000	50,079,355	26,287,523	55,942,664
หนี้สิน								
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	-	-	257,074	-	-	-	257,074
รวมหนี้สิน	-	-	-	257,074	-	-	-	257,074

บริษัท อีกราดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

งบการเงินเฉพาะกิจการ								
ข้อมูลระดับที่ 1		ข้อมูลระดับที่ 2		ข้อมูลระดับที่ 3		รวมมูลค่ายุติธรรม		
พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	
บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	
สินทรัพย์								
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย								
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน								
เงินลงทุนในกองทุนรวม	-	-	578,523	5,863,309	-	-	578,523	5,863,309
เงินลงทุนในกองทุนรวมลงทุน	-	-	-	-	24,060,085	24,813,105	24,060,085	24,813,105
รวมสินทรัพย์	-	-	578,523	5,863,309	24,060,085	24,813,105	24,638,608	30,676,414
หนี้สิน								
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	-	-	257,074	-	-	-	257,074
รวมหนี้สิน	-	-	-	257,074	-	-	-	257,074

บริษัท อีกราดิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีมูลค่ายุติธรรมใกล้เคียงกับราคาตามบัญชี มีดังต่อไปนี้

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
- สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
- เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
- หนี้สินที่เกิดจากสัญญา

มูลค่ายุติธรรมแบ่งออกเป็นลำดับชั้นตามข้อมูลที่ใช้ดังนี้

ข้อมูลระดับ 1: มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินอ้างอิงจากราคาเสนอซื้อปัจจุบัน/ราคาปิดที่อ้างอิงจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ข้อมูลระดับ 2: มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึ่งใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้อย่างมีนัยสำคัญและอ้างอิงจากประมาณการของบริษัทเองมาใช้ให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

ข้อมูลระดับ 3: มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึ่งไม่ได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้ในตลาด

กลุ่มกิจการไม่มีการโอนระหว่างลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างปี

เทคนิคการประเมินมูลค่าสำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 2

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

เงินลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ซึ่งคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุนซึ่งอ้างอิงจากราคาปิด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานของบริษัทจัดการลงทุน

บริษัท อีกราคาซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

อนุพันธ์

ตราสารอนุพันธ์ได้แก่ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งคำนวณโดยใช้อัตราที่กำหนดโดยธนาคารคู่สัญญาของบริษัทเสมือนว่าได้ยกเลิกสัญญาเหล่านั้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ผลของการประมาณมูลค่ายุติธรรมทั้งหมดอยู่ในข้อมูลระดับ 2 ยกเว้นเงินลงทุนในกองทุนร่วมลงทุนและ เงินลงทุนในการร่วมผลิตและจัดจำหน่ายงานภาพยนตร์

การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึ่งไม่ได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้ในตลาด (ข้อมูลระดับ 3)

ตารางดังต่อไปนี้แสดงการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมที่เป็นข้อมูลระดับ 3

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	บาท	บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566	51,403,535	26,137,285
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงที่รับรู้เข้ากำไรขาดทุน	(1,324,180)	(1,324,180)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566	50,079,355	24,813,105
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงที่รับรู้เข้ากำไรขาดทุน	(24,370,355)	(753,020)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567	25,709,000	24,060,085

บริษัท อีกราดิซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ตารางต่อไปนี้แสดงสรุปข้อมูลเชิงปริมาณของข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีสาระสำคัญที่ใช้ในการจัดมูลค่ายุติธรรมที่เป็นข้อมูลระดับ 3

	วิธีการวัดมูลค่า	มูลค่ายุติธรรม	
		พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
		บาท	บาท
เงินลงทุนในกองทุนรวมลงทุน	วิธีการอ้างอิงราคาจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ	24,060,085	24,813,105
เงินลงทุนในการร่วมผลิตและจัดจำหน่ายงานภาพยนตร์	วิธีการอ้างอิงราคาจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ	1,648,915	25,266,250

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ผู้บริหารพิจารณาว่าการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในการร่วมผลิตและจัดจำหน่ายงานภาพยนตร์โดยวิธีการอ้างอิงจากสินทรัพย์สุทธิของเงินลงทุน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานเป็นวิธีที่เหมาะสมเนื่องจากสะท้อนถึงแผนงานทางธุรกิจและประโยชน์สูงสุดที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้บริหารทบทวนกระบวนการประเมินมูลค่ายุติธรรมและผลลัพธ์อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยทุกปี

9 ประเมินการทางบัญชีที่สำคัญ และการใช้วิจารณญาณ

การประเมินการข้อสมมติและการใช้วิจารณญาณได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีสมเหตุสมผลในสถานการณ์ขณะนั้น

ก) การรับรู้รายได้

บริษัทใช้วิธีการรับรู้รายได้ตามสัดส่วนของต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบันเทียบกับประมาณการต้นทุนทั้งหมด หากสัดส่วนต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบันเทียบกับประมาณการต้นทุนทั้งหมดเพิ่มขึ้นจากที่ผู้บริหารประมาณการไว้จะทำให้รายได้ที่รับรู้ในรอบระยะเวลาเพิ่มขึ้น หรือลดลงในกรณีที่สัดส่วนของต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบันเทียบกับประมาณการต้นทุนทั้งหมดลดลง

บริษัท อีกราดิซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ข) มูลค่าภาพยนตร์ระหว่างการผลิต

กลุ่มกิจการบันทึกต้นทุนภาพยนตร์ระหว่างการผลิตตามต้นทุนที่เกิดขึ้น เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคือน้อยกว่าต้นทุน กลุ่มกิจการจะทดสอบและรับรู้ค่าเผื่อการด้อยค่าของภาพยนตร์ ถ้ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคือน้อยกว่าต้นทุนภาพยนตร์ โดยพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต้องใช้การคำนวณและอาศัยการประมาณการจากผู้บริหาร

ค) อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

กลุ่มกิจการประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของต้นทุนการพัฒนาเกมโดยพิจารณาจากระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ดังกล่าว

ง) ภาวะผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

มูลค่าปัจจุบันของภาวะผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุขึ้นอยู่กับข้อสมมติหลายข้อ ข้อสมมติที่ใช้และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ของข้อสมมติได้เปิดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุข้อ 23

จ) การกำหนดอัตราการคิดลดของหนี้สินตามสัญญาเช่า

บริษัทประเมินอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่าดังนี้

- ใช้ข้อมูลในการจัดหาเงินทุนจากบุคคลที่สามของแต่ละบริษัทที่เป็นผู้เช่าและปรับปรุงข้อมูลที่ได้รับให้สะท้อนกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันทางด้านการเงินของผู้เช่าหากเป็นไปได้
- ปรับปรุงสัญญาเช่าโดยเฉพาะเจาะจง เช่น อายุสัญญาเช่า และหลักประกัน

ฉ) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินอ้างอิงจากสมมติฐานที่เกี่ยวกับความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้และอัตราการขาดทุนที่คาดว่าจะเกิด กลุ่มกิจการใช้วิธีการประมาณในการประเมินข้อสมมติเหล่านี้ และพิจารณาเลือกปัจจัยที่ส่งผลต่อการคำนวณการด้อยค่าบนพื้นฐานของข้อมูลในอดีตของบริษัทและสภาวะแวดล้อมทางตลาดที่เกิดขึ้น รวมทั้งการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัท อีกราดิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

10 ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน

ประธานกรรมการบริหารของกลุ่มกิจการพิจารณาผลประกอบการของกลุ่มกิจการตามกลุ่มของผลิตภัณฑ์และเขตภูมิศาสตร์ และได้รับบุสามส่วนงานที่รายงานของธุรกิจของกลุ่มกิจการ

ผู้บริหารวัดผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนงานโดยพิจารณาจากรายได้และกำไรขั้นต้น สำหรับส่วนงานเกม รายได้แบ่งออกเป็นรายได้จากงานให้บริการ และรายได้จากการขายสินค้าในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ข้อมูลทางการเงินของส่วนงานของกลุ่มกิจการมีดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม			
	31 ธันวาคม พ.ศ. 2567			
	คอมพิวเตอร์ กราฟฟิก พันบาท	เกม พันบาท	ภาพยนตร์ พันบาท	รวมส่วนงาน พันบาท
รายได้จากการขายหรือการให้บริการ	54,788	64,523	55,632	174,943
ต้นทุนขายหรือการให้บริการ	(41,672)	(44,810)	(55,290)	(141,772)
ผลการดำเนินงานตามส่วนงาน	13,116	19,713	342	33,171
รายได้อื่น				2,810
ค่าใช้จ่ายในการขายและต้นทุนในการจัดจำหน่าย				(2,586)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร				(241,183)
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น				(314,732)
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน				(593)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน				
การร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย				(15,190)
ต้นทุนทางการเงิน				(1,104)
กำไรก่อนภาษีเงินได้				(539,407)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้				(8,477)
กำไรสุทธิสำหรับปี				(547,884)
จังหวัดเวลาการรับรู้รายได้				
เมื่อปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น (point in time)	-	10,578	-	10,578
ตลอดช่วงเวลาที่ปฏิบัติตามภาระ ที่ต้องปฏิบัติ (over time)	54,788	53,945	55,632	164,365
รายได้จากการขายหรือการให้บริการ	54,788	64,523	55,632	174,943

บริษัท อีกราดิซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

	งบการเงินรวม			
	31 ธันวาคม พ.ศ. 2566			
	คอมพิวเตอรื			
	กราฟฟิีก พันบาท	เกม พันบาท	ภาพยนตร์ พันบาท	รวมส่วนงาน พันบาท
รายได้จากการขายหรือการให้บริการ	108,249	93,653	110,679	312,581
ต้นทุนขายหรือการให้บริการ	(52,938)	(65,296)	(73,721)	(191,955)
ผลการดำเนินงานตามส่วนงาน	55,311	28,357	36,958	120,626
รายได้อื่น				2,402
ค่าใช้จ่ายในการขายและต้นทุนในการจัดจำหน่าย				(6,781)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร				(45,068)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน				(3,202)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน				
การร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย				74
ต้นทุนทางการเงิน				(241)
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้				67,810
รายได้ภาษีเงินได้				1,664
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี				69,474
จังหวัดเวลาการรับรู้รายได้				
เมื่อปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น (point in time)	-	19,050	-	19,050
ตลอดช่วงเวลาที่ปฏิบัติตามภาระ ที่ต้องปฏิบัติ (over time)	108,249	74,603	110,679	293,531
รายได้จากการขายหรือการให้บริการ	108,249	93,653	110,679	312,581

บริษัท อีกราดิซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	31 ธันวาคม พ.ศ. 2567			
	คอมพิวเตอรื			
	กราฟฟิก พื้นที่บาท	เกม พื้นที่บาท	ภาพยนตร์ พื้นที่บาท	รวมส่วนงาน พื้นที่บาท
รายได้จากการขายหรือการให้บริการ	54,788	46,558	62,792	164,138
ต้นทุนขายหรือการให้บริการ	(41,672)	(36,646)	(55,290)	(133,608)
ผลการดำเนินงานตามส่วนงาน	13,116	9,912	7,502	30,530
รายได้อื่น				10,376
ค่าใช้จ่ายในการขายและต้นทุนในการจัดจำหน่าย				(2,586)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร				(173,881)
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น				(403,865)
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน				(598)
ต้นทุนทางการเงิน				(1,120)
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้				(541,144)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้				(8,178)
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี				(549,322)
จังหวะเวลาการรับรู้รายได้				
เมื่อปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น (point in time)	-	10,578	-	10,578
ตลอดช่วงเวลาที่ปฏิบัติตามภาระ ที่ต้องปฏิบัติ (over time)	54,788	35,980	62,792	153,560
รายได้จากการขายหรือการให้บริการ	54,788	46,558	62,792	164,138

บริษัท อีกราดิซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	31 ธันวาคม พ.ศ. 2566			
	คอมพิวเตอรื			
	กราฟฟิก พื้นที่บาท	เกม พื้นที่บาท	ภาพยนตร์ พื้นที่บาท	รวมส่วนงาน พื้นที่บาท
รายได้จากการขายหรือการให้บริการ	108,993	94,742	111,502	315,237
ต้นทุนขายหรือการให้บริการ	(53,157)	(65,616)	(73,963)	(192,736)
ผลการดำเนินงานตามส่วนงาน	55,836	29,126	37,539	122,501
รายได้อื่น				2,960
ค่าใช้จ่ายในการขายและต้นทุนในการจัดจำหน่าย				(6,781)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร				(43,786)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน				(3,203)
ต้นทุนทางการเงิน				(241)
กำไรก่อนภาษีเงินได้				71,450
รายได้ภาษีเงินได้				1,664
กำไรสุทธิสำหรับปี				73,114
จังหวัดเวลาการรับรู้รายได้				
เมื่อปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น (point in time)	-	19,050	-	19,050
ตลอดช่วงเวลาที่ปฏิบัติตามภาระ ที่ต้องปฏิบัติ (over time)	108,993	75,692	111,502	296,187
รายได้จากการขายหรือการให้บริการ	108,993	94,742	111,502	315,237

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการให้กับลูกค้ารายใหญ่จำนวน 3 ราย ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 59 จากยอดรายได้รวม (พ.ศ. 2566: อัตราร้อยละ 45 จากยอดรายได้รวม)

บริษัท อีกราดิซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

สัดส่วนของรายได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2566 จำแนกตามภูมิศาสตร์ได้ดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ
สาธารณรัฐประชาชนจีน	37	31	39	31
สาธารณรัฐสิงคโปร์	29	2	31	2
ประเทศไทย	20	37	16	38
ประเทศเกาหลีใต้	5	20	5	20
สหรัฐอเมริกา	5	5	5	5
ญี่ปุ่น	4	4	4	4
อื่นๆ	0	1	0	0
รวม	100	100	100	100

11 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินสดในมือ	117,466	66,170	65,784	65,206
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	17,786,240	8,917,075	12,014,965	7,908,802
เงินลงทุนระยะสั้นอายุไม่เกินสามเดือน	144,234	3,336,434	144,234	3,336,434
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	18,047,940	12,319,679	12,224,983	11,310,442

เงินฝากธนาคารระยะสั้นมีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงร้อยละ 0.15 ถึง 0.55 ต่อปี (พ.ศ. 2566: ร้อยละ 0.15 ถึง 0.55 ต่อปี)

เงินลงทุนระยะสั้นอายุไม่เกินสามเดือนมีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงร้อยละ 1.05 ต่อปี (พ.ศ. 2566: ร้อยละ 1.05 ต่อปี)

บริษัท อีกราดิซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

12 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท	บาท	บาท
ลูกหนี้การค้า	19,018,729	25,835,090	19,565,392	71,452,842
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (หมายเหตุ 7.1.2)	(17,583,789)	(13,412,789)	(17,583,789)	(13,412,789)
ลูกหนี้การค้าสุทธิ	1,434,940	12,422,301	1,981,603	58,040,053
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1,192,163	2,601,172	1,192,163	2,599,253
ลูกหนี้อื่น	157,873	27,913	157,873	27,913
รวม	2,784,976	15,051,386	3,331,639	60,667,219

13 สินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับสัญญากับลูกค้า

13.1 สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

กลุ่มกิจการรับรู้สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท	บาท	บาท
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	326,257,612	283,508,527	327,667,612	283,508,527
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (หมายเหตุ 7.1.2)	(319,063,940)	(13,503,224)	(319,063,940)	(13,503,224)
รวมสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาสุทธิ	7,193,672	270,005,303	8,603,672	270,005,303

บริษัท อีกราดิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 กลุ่มกิจการมีสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาสำหรับโครงการว่าจ้างที่ปฏิบัติเสร็จสิ้นตามสัญญาแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงินจากลูกค้า และโครงการว่าจ้างที่ยังไม่เสร็จสิ้นตามสัญญาจำนวนเงิน 41.4 ล้านบาท และ 284.9 ล้านบาท ตามลำดับ บริษัทมีสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาสำหรับโครงการว่าจ้างที่ปฏิบัติเสร็จสิ้นตามสัญญาแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงินจากลูกค้า และโครงการว่าจ้างที่ยังไม่เสร็จสิ้นตามสัญญาจำนวนเงิน 48.6 ล้านบาท และ 279.1 ล้านบาท ตามลำดับ (31 ธันวาคม พ.ศ. 2566: กลุ่มกิจการและบริษัทมีสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาสำหรับโครงการว่าจ้างที่ปฏิบัติเสร็จสิ้นตามสัญญาแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงินจากลูกค้าและโครงการว่าจ้างที่ยังไม่เสร็จสิ้นตามสัญญาเป็นจำนวนเงิน 50.0 ล้านบาท และ 233.5 ล้านบาท ตามลำดับ) กลุ่มกิจการพิจารณาข้อบ่งชี้ของการต่อจ่ายค่าของสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา กลุ่มกิจการจึงกำหนดให้มีกระบวนการระบุข้อบ่งชี้และการทดสอบการต่อจ่ายค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวรายตัว เนื่องจากกลุ่มกิจการพิจารณาปรับกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ จึงทำให้มีสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาบางส่วนคาดว่าจะไม่สามารถเรียกชำระจากลูกค้าและไม่สามารถทำให้โครงการเสร็จสิ้นได้ตามสัญญา

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 กลุ่มกิจการรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจำนวนเงิน 305.6 ล้านบาท (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มกิจการรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจำนวนเงิน 13.5 ล้านบาท)

รายได้ที่คาดว่าจะรับรู้สำหรับภาระที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จสิ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 กลุ่มกิจการคาดว่าจะมีรายได้ที่รับรู้ในอนาคตสำหรับภาระที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จสิ้น (หรือยังไม่เสร็จสิ้นบางส่วน) ของสัญญาที่ทำกับลูกค้าจำนวนเงิน 4.1 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2566: จำนวนเงิน 116.7 ล้านบาท) ซึ่งกิจการคาดว่าจะปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติของสัญญาดังกล่าวเสร็จสิ้นภายในปี พ.ศ. 2568 (31 ธันวาคม พ.ศ. 2566: ภายในปี พ.ศ. 2567)

13.2 หนี้สินที่เกิดจากสัญญา

กลุ่มกิจการรับรู้หนี้สินที่เกี่ยวข้องกับสัญญาที่ทำกับลูกค้าดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	708,874	5,001,075
รวมหนี้สินที่เกิดจากสัญญา	708,874	5,001,075

บริษัท อีกราดิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

การรับรู้รายได้ที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินที่เกิดจากสัญญา

ตารางต่อไปนี้แสดงจำนวนรายได้ที่รับรู้ในปีที่รายงานที่ได้โดยรวมอยู่ในหนี้สินที่เกิดจากสัญญาที่ยกมาต้นรอบระยะเวลา

	งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท
รายได้ที่รับรู้ - จากยอดยกมาของหนี้สินที่เกิดจากสัญญา	1,437,333	3,106,826

14 ต้นทุนการออกแบบตัวละคร

รายการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนการออกแบบตัวละคร สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท
ราคาตามบัญชีต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม	5,165,764	9,309,541
รับรู้เป็นต้นทุนขายหรือการให้บริการ	(1,944,089)	(4,143,777)
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(3,221,675)	-
ราคาตามบัญชีสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม	-	5,165,764

ในระหว่างปี พ.ศ. 2567 กลุ่มกิจการพิจารณาปรับกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ จึงทำให้ยกเลิกแผนการพัฒนาสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซึ่งรวมไปถึงต้นทุนการออกแบบตัวละคร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 กลุ่มกิจการจึงรับรู้ผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายต้นทุนการออกแบบตัวละครเป็นจำนวนเงิน 3.2 ล้านบาท

15 ภาพยนตร์ระหว่างการผลิต

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 บริษัทได้ทำสัญญาสร้างภาพยนตร์กับบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งจัดตั้งขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกา (“ผู้สร้างภาพยนตร์”) โดยมีการตกลงชำระเงินลงทุนในจำนวนเงินทั้งสิ้น 3.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยบริษัทจะได้รับรายได้ร้อยละ 50 ของส่วนแบ่งกำไร โดยทางบริษัทได้ชำระเงินตามงวดดังนี้

- วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 จำนวนเงิน 0.35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 11.3 ล้านบาท
- วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2566 จำนวนเงิน 0.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 30.3 ล้านบาท
- วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 จำนวนเงิน 0.55 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 17.7 ล้านบาท
- วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 จำนวนเงิน 0.55 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 17.7 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 บริษัทได้ออกรายการผูกพันและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ให้กับบริษัท อีกราดิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน) ด้วยราคาทุนเป็นจำนวนเงิน 77.0 ล้านบาท จึงไม่มีผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากรายการดังกล่าว และทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์กับบริษัท อีกราดิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน) เพื่อให้สิทธิ์ในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับเกม เพื่อการพัฒนาและผลิตภาพยนตร์ บริษัทที่เกี่ยวข้องกันตกลงที่จะจ่ายส่วนแบ่งจากรายได้ในอัตราร้อยละ 10 ของส่วนแบ่งรายได้สุทธิจากการฉายภาพยนตร์

ต่อมา บริษัท อีกราดิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน) ได้ชำระเงินลงทุนที่เหลือดังนี้

- วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 จำนวนเงิน 0.47 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 15.2 ล้านบาท
- วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2566 จำนวนเงิน 0.16 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 5.0 ล้านบาท
- วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2567 จำนวนเงิน 0.16 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 5.0 ล้านบาท
- วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 จำนวนเงิน 0.10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 3.1 ล้านบาท
- วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2567 จำนวนเงิน 0.11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 3.5 ล้านบาท
- วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 จำนวนเงิน 0.11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 3.5 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ผู้สร้างภาพยนตร์ได้ทำสัญญาตัวแทนขายภาพยนตร์กับบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งจัดตั้งขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกา (“ตัวแทน”) โดยแต่งตั้งให้บริษัทดังกล่าวเป็นตัวแทนขายที่มีสิทธิ์ในการจัดหาผู้จัดจำหน่ายและได้รับสิทธิ์ตามที่กำหนดในสัญญา ในระหว่างปี พ.ศ. 2567 ผู้สร้างภาพยนตร์ได้ทำสัญญากับผู้จัดจำหน่ายทั้งหมด 5 ราย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 กลุ่มกิจการพิจารณาว่ามีข้อบ่งชี้ว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่าต้นทุนของภาพยนตร์ระหว่างการผลิต ทั้งนี้ผู้บริหารพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนมาจากค่าสิทธิจากสัญญากับผู้จัดจำหน่ายที่ตกลงและลงนามไปแล้วในระหว่างปี พ.ศ. 2567 รวมกับประมาณการที่ตัวแทนขายคาดการณ์ว่าจะดำเนินการขายภาพยนตร์ได้สำเร็จในพื้นที่อื่น ๆ ภายหลักรอบระยะเวลา โดยมีได้รวมรายได้จากส่วนแบ่งยอดขายที่ไม่สามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ ทำให้กลุ่มกิจการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของภาพยนตร์ระหว่างการผลิตเป็นจำนวนเงิน 2.37 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 83.4 ล้านบาท ซึ่งผลขาดทุนจากการด้อยค่านี้จะแสดงผลกระทบในงบกำไรขาดทุนเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารทั้งจำนวน

บริษัท อีกราชิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

16 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีสัญญาให้กู้ยืมเงินระยะสั้นแก่บริษัทย่อย เป็นประเภทไม่มีหลักประกัน โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.00 ถึง 6.60 ต่อปี (พ.ศ. 2566: ร้อยละ 6.00 ต่อปี) โดยมีกำหนดชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อทวงถาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 บริษัทไม่มีออกหนังสือเรียกขอให้มีการชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ		
เงินต้น	123,282,089	58,939,100
ดอกเบี้ยค้างรับ	7,204,939	501,017
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (หมายเหตุ 7.1.2)	(89,133,155)	-
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ	41,353,873	59,440,117

17 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

บริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน ดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม					
	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2566		
	มูลค่า ยุติธรรม ผ่านกำไร ขาดทุน บาท	ราคาทุน ตัดจำหน่าย บาท	รวม บาท	มูลค่า ยุติธรรม ผ่านกำไร ขาดทุน บาท	ราคาทุน ตัดจำหน่าย บาท	รวม บาท
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการ เทียบเท่าเงินสด	-	18,047,940	18,047,940	-	12,319,679	12,319,679
สินทรัพย์ทางการเงิน ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุน ตัดจำหน่าย	-	139,423	139,423	-	5,698,536	5,698,536
สินทรัพย์ทางการเงิน ที่วัดมูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรขาดทุน	26,287,523	-	26,287,523	55,942,664	-	55,942,664
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	2,784,976	2,784,976	-	15,051,386	15,051,386
เงินฝากประจำ						
ติดภาระค้ำประกัน	-	-	-	-	4,001,000	4,001,000
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	1,160,440	1,160,440	-	8,999,360	8,999,360

บริษัท อีกราดราซิด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2566		
	มูลค่า ยุติธรรม ผ่านกำไร ขาดทุน บาท	ราคาทุน ตัดจำหน่าย บาท	รวม บาท	มูลค่า ยุติธรรม ผ่านกำไร ขาดทุน บาท	ราคาทุน ตัดจำหน่าย บาท	รวม บาท
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการ						
เทียบเท่าเงินสด	-	12,224,983	12,224,983	-	11,310,442	11,310,442
สินทรัพย์ทางการเงิน						
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุน						
ตัดจำหน่าย	-	139,423	139,423	-	5,698,536	5,698,536
สินทรัพย์ทางการเงิน						
ที่วัดมูลค่ายุติธรรม						
ผ่านกำไรขาดทุน	24,638,608	-	24,638,608	30,676,414	-	30,676,414
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	3,331,639	3,331,639	-	60,667,219	60,667,219
เงินฝากประจำ						
ติดภาระค้ำประกัน	-	-	-	-	4,001,000	4,001,000
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	1,160,440	1,160,440	-	8,999,360	8,999,360
งบการเงินรวม						
	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2566		
	มูลค่า ยุติธรรม ผ่านกำไร ขาดทุน บาท	ราคาทุน ตัดจำหน่าย บาท	รวม บาท	มูลค่า ยุติธรรม ผ่านกำไร ขาดทุน บาท	ราคาทุน ตัดจำหน่าย บาท	รวม บาท
	มูลค่า ยุติธรรม ผ่านกำไร ขาดทุน บาท	ราคาทุน ตัดจำหน่าย บาท	รวม บาท	มูลค่า ยุติธรรม ผ่านกำไร ขาดทุน บาท	ราคาทุน ตัดจำหน่าย บาท	รวม บาท
หนี้สินทางการเงิน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม						
ระยะสั้น	-	32,992,040	32,992,040	-	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	49,822,723	49,822,723	-	40,321,797	40,321,797
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	4,609,104	4,609,104	-	2,782,966	2,782,966
อนุพันธ์ทางการเงิน	-	-	-	257,074	-	257,074

บริษัท อีกราดิซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2566		
	มูลค่า ยุติธรรม ผ่านกำไร ขาดทุน บาท		ราคาทุน ตัดจำหน่าย บาท	รวม บาท	มูลค่า ยุติธรรม ผ่านกำไร ขาดทุน บาท	
หนี้สินทางการเงิน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม						
ระยะสั้น	-	33,792,040	33,792,040	-	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	57,998,789	57,998,789	-	44,487,547	44,487,547
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	4,609,104	4,609,104	-	2,782,966	2,782,966
อนุพันธ์ทางการเงิน	-	-	-	257,074	-	257,074

17.1 สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2566 สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย เป็นเงินฝากประจำที่มีอายุครบกำหนดระหว่าง 6 เดือน ถึง 1 ปี ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ร้อยละ 0.96 ถึง 1.09 ต่อปี (พ.ศ. 2566: ร้อยละ 0.38 ถึง 0.52 ต่อปี)

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายที่สำคัญในระหว่างปี มีดังนี้

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567 บาท	พ.ศ. 2566 บาท
ราคาตามบัญชี วันที่ 1 มกราคม	5,698,536	5,677,160
ถอนคืนเงินฝากประจำ	(5,600,000)	-
ดอกเบี้ยรับ	40,887	21,376
ราคาตามบัญชี วันที่ 31 ธันวาคม	139,423	5,698,536

บริษัท อีกราคาซีล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

17.2 สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2566 สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเป็นเงินลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงิน เงินลงทุนในกองทุนรวมลงทุน และ เงินลงทุนในการร่วมผลิตและจัดจำหน่ายงานภาพยนตร์

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท	บาท	บาท
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินลงทุนในกองทุนรวม	578,523	5,863,309	578,523	5,863,309
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินลงทุนในกองทุนรวมลงทุน	24,060,085	24,813,105	24,060,085	24,813,105
เงินลงทุนในการร่วมผลิต และจัดจำหน่ายงานภาพยนตร์	1,648,915	25,266,250	-	-

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนในระหว่างปี มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท	บาท	บาท
ราคาตามบัญชี วันที่ 1 มกราคม	55,942,664	57,170,410	30,676,414	31,904,160
ขายสินทรัพย์ทางการเงิน	(5,154,444)	-	(5,154,444)	-
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ สินทรัพย์ทางการเงิน	(24,500,697)	(1,227,746)	(883,362)	(1,227,746)
ราคาตามบัญชี วันที่ 31 ธันวาคม	26,287,523	55,942,664	24,638,608	30,676,414

บริษัท อีกราดิซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

รายการที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท	บาท	บาท
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน	151,824	-	151,824	-
กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน ในกองทุนรวม	11,848	96,434	11,848	96,434
ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน ในกองทุนร่วมลงทุน	(753,020)	(1,324,180)	(753,020)	(1,324,180)
ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน ในการร่วมผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร์	(23,617,335)	-	-	-

18 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท	บาท	บาท
ลูกหนี้กรมสรรพากร	4,874,497	3,999,600	4,861,657	3,999,600
ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด	1,240,290	785,254	612,205	739,246
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย	483,424	449,199	310,190	449,181
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	96,415	3,451	15,387	3,451
เงินมัดจำล่วงหน้า	-	5,000,000	-	5,000,000
รวม	6,694,626	10,237,504	5,799,439	10,191,478

บริษัท อีกราดิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

19 เงินลงทุนในการร่วมค้า

19.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2566 เงินลงทุนในการร่วมค้ามีดังนี้

ชื่อบริษัท	ประเทศที่จดทะเบียน	ลักษณะธุรกิจ	สัดส่วน		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			ความเป็นเจ้าของ		เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน	
			พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
			ร้อยละ	ร้อยละ	บาท	บาท	บาท	บาท
การร่วมค้า								
บริษัท เอ็มวายจี จำกัด	ประเทศไทย	ประกอบกิจการจัดจำหน่ายโฆษณาและเผยแพร่ซอฟต์แวร์เกมสำเร็จรูป	50	50	21,553,582	36,743,784	34,428,491	50,000,000
รวม					21,553,582	36,743,784	34,428,491	50,000,000

กลุ่มกิจการไม่มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียในการร่วมค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 บริษัทพิจารณาว่ามีข้อสงสัยว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจะต่ำกว่าราคาทุนของเงินลงทุนในการร่วมค้า ทั้งนี้ผู้บริหารพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนมาจากสินทรัพย์สุทธิของเงินลงทุนในการร่วมค้าดังกล่าว โดยบริษัทจะคิดลดด้วยอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนที่คาดว่าจะได้รับ บริษัทจะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้าเป็นจำนวนเงิน 15.6 ล้านบาท ซึ่งผลขาดทุนจากการด้อยค่านี้จะแสดงผลกระทบในงบกำไรขาดทุนเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารทั้งจำนวน

บริษัท อีกราดิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

19.2 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปสำหรับกิจการร่วมค้า

ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลทางการเงินแบบสรุปสำหรับกิจการร่วมค้าที่มีสาระสำคัญต่อกลุ่มกิจการ ข้อมูลทางการเงินที่เปิดเผยเป็นจำนวนที่แสดงอยู่ในงบการเงินของกิจการร่วมค้า ซึ่งได้ปรับปรุงด้วยรายการปรับปรุงที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามวิธีส่วนได้เสีย รวมถึงการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมและการปรับปรุงเกี่ยวกับความแตกต่างของนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการและกิจการร่วมค้า

	บริษัท เอ็มวายจีจี จำกัด	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท
<i>ผลการดำเนินงานโดยสรุป</i>		
รายได้จากการให้บริการ	1,500,000	6,400,000
รายได้อื่น	242,996	533,486
ต้นทุนการให้บริการ	(5,045,421)	(4,818,267)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(27,077,979)	(1,966,628)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	(30,380,404)	148,591
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	-	-
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(30,380,404)	148,591

บริษัท อีกราดิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

	บริษัท เอ็มวายจี จำกัด	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท
<i>งบฐานะการเงินโดยสรุป</i>		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	40,748,983	45,510,217
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	10,499,711	9,902,005
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	3,309,053	3,390,499
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	54,557,747	58,802,721
อุปกรณ์	1,006,241	1,332,794
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	15,572,579	41,810,026
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	16,578,820	43,142,820
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	2,271,129	2,700,662
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	8,456	7,493
รวมหนี้สินหมุนเวียน	2,279,585	2,708,155
สินทรัพย์สุทธิ	68,856,982	99,237,386

กระทบบยอดมูลค่าตามบัญชีของการร่วมค้า

	บริษัท เอ็มวายจี จำกัด	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท
ราคาตามบัญชีต้นปี	36,743,784	38,543,536
เงินลงทุนเพิ่มขึ้น	-	-
ส่วนแบ่ง(ขาดทุน)กำไร	(15,190,202)	74,296
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในรายการระหว่างกิจการกับการร่วมค้า	-	(1,874,048)
ราคาตามบัญชีปลายปี	21,553,582	36,743,784

บริษัท อีกราดิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

20 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2566 กลุ่มกิจการมีบริษัทย่อยซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินรวมดังต่อไปนี้ บริษัทย่อยดังกล่าว มีหุ้นทุนเป็นหุ้นสามัญ โดยบริษัทถือหุ้นทางตรง ซึ่งสัดส่วนของส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของที่บริษัทถืออยู่เท่ากับสิทธิในการออกเสียงในบริษัทย่อยที่ถือโดยบริษัท

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ประเทศที่จดทะเบียน	สัดส่วนของหุ้นสามัญที่ถือโดยบริษัท		สัดส่วนของหุ้นสามัญที่ถือโดยส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	
			พ.ศ. 2567 ร้อยละ	พ.ศ. 2566 ร้อยละ	พ.ศ. 2567 ร้อยละ	พ.ศ. 2566 ร้อยละ
บริษัทย่อย						
บริษัท วายจีจี โกลบอล จำกัด	การบริการทำคอมพิวเตอร์กราฟฟิก แอนิเมชันและเทคนิคพิเศษ	ประเทศไทย	100	100	-	-
บริษัท วายจีจี ซีจี จำกัด	การบริการทำคอมพิวเตอร์กราฟฟิก แอนิเมชัน การให้บริการจัดทำ และขายเกม	ประเทศไทย	100	100	-	-
บริษัท อีกราดิล อินเตอร์เนชันแนล จำกัด	การบริการทำสื่อรายการโทรทัศน์ สื่อบันเทิง และงานครีเอทีฟ	สหรัฐอเมริกา เอมิเรตส์	100	100	-	-

เงินลงทุนในบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2566 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567 บาท	พ.ศ. 2566 บาท
ราคาตามบัญชีต้นปี	31,999,800	26,000,000
เพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	5,999,800
ค่าเผื่อการด้อยค่า	(24,290,633)	-
ราคาตามบัญชีสิ้นปี	7,709,167	31,999,800

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 บริษัทพิจารณาว่ามีข้อบ่งชี้ว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจะต่ำกว่าราคาทุนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย ทั้งนี้ผู้บริหารพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนมาจากสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยดังกล่าว รายตัว บริษัทจะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงิน 24.3 ล้านบาท ซึ่งผลขาดทุนจากการด้อยค่านี้จะแสดงผลกระทบในงบกำไรขาดทุนเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารทั้งจำนวน

บริษัท อีกราดิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

21 ส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์

	งบการเงินรวม			
	ส่วนปรับปรุง	อุปกรณ์		
	อาคารเช่า	สำนักงาน	คอมพิวเตอร์	รวม
	บาท	บาท	บาท	บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566				
ราคาทุน	22,405,423	13,083,758	114,164,998	149,654,179
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(11,912,154)	(11,126,546)	(68,187,284)	(91,225,984)
ราคาตามบัญชีสุทธิ	10,493,269	1,957,212	45,977,714	58,428,195
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566				
ราคาตามบัญชีต้นปีสุทธิ	10,493,269	1,957,212	45,977,714	58,428,195
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	778,641	1,145,887	20,493,907	22,418,435
ค่าเสื่อมราคา	(1,311,670)	(760,482)	(11,463,012)	(13,535,164)
การจำหน่ายออกไปสุทธิ	-	(206)	(136)	(342)
ราคาตามบัญชีสิ้นปีสุทธิ	9,960,240	2,342,411	55,008,473	67,311,124
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566				
ราคาทุน	23,184,064	13,108,229	128,428,913	164,721,206
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(13,223,824)	(10,765,818)	(73,420,440)	(97,410,082)
ราคาตามบัญชีสุทธิ	9,960,240	2,342,411	55,008,473	67,311,124
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567				
ราคาตามบัญชีต้นปีสุทธิ	9,960,240	2,342,411	55,008,473	67,311,124
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	10,588	721,462	8,969,802	9,701,852
ค่าเสื่อมราคา	(944,790)	(756,320)	(12,167,191)	(13,868,301)
การจำหน่ายออกไปสุทธิ	(5,513,204)	(238,416)	(1,819,352)	(7,570,972)
การด้อยค่า	-	-	(20,401,000)	(20,401,000)
ราคาตามบัญชีสิ้นปีสุทธิ	3,512,834	2,069,137	29,590,732	35,172,703
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567				
ราคาทุน	5,899,855	12,445,890	131,236,883	149,582,628
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(2,387,021)	(10,376,753)	(81,245,151)	(94,008,925)
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม	-	-	(20,401,000)	(20,401,000)
ราคาตามบัญชีสุทธิ	3,512,834	2,069,137	29,590,732	35,172,703

บริษัท อีกราดิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ส่วนปรับปรุง	อุปกรณ์	คอมพิวเตอร์	รวม
	อาคารเช่า	สำนักงาน	คอมพิวเตอร์	รวม
	บาท	บาท	บาท	บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566				
ราคาทุน	22,405,423	13,083,758	114,164,998	149,654,179
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(11,912,154)	(11,126,546)	(68,187,284)	(91,225,984)
ราคาตามบัญชีสุทธิ	10,493,269	1,957,212	45,977,714	58,428,195
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566				
ราคาตามบัญชีต้นปีสุทธิ	10,493,269	1,957,212	45,977,714	58,428,195
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	778,641	1,145,887	20,493,907	22,418,435
ค่าเสื่อมราคา	(1,311,670)	(757,111)	(11,458,167)	(13,526,948)
การจำหน่ายออกไปสุทธิ	-	(198,763)	(285,751)	(484,514)
ราคาตามบัญชีสิ้นปีสุทธิ	9,960,240	2,147,225	54,727,703	66,835,168
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566				
ราคาทุน	23,184,064	12,909,672	128,143,298	164,237,034
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(13,223,824)	(10,762,447)	(73,415,595)	(97,401,866)
ราคาตามบัญชีสุทธิ	9,960,240	2,147,225	54,727,703	66,835,168
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567				
ราคาตามบัญชีต้นปีสุทธิ	9,960,240	2,147,225	54,727,703	66,835,168
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	10,588	721,462	8,969,802	9,701,852
ค่าเสื่อมราคา	(944,790)	(721,968)	(12,117,616)	(13,784,374)
การจำหน่ายออกไปสุทธิ	(5,513,204)	(155,972)	(1,690,375)	(7,359,551)
การด้อยค่า	-	-	(20,401,000)	(20,401,000)
ราคาตามบัญชีสิ้นปีสุทธิ	3,512,834	1,990,747	29,488,514	34,992,095
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567				
ราคาทุน	5,899,855	12,348,585	131,103,597	149,352,037
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(2,397,021)	(10,357,838)	(81,214,083)	(93,958,942)
หัก ค่าเพื่อการด้อยค่าสะสม	-	-	(20,401,000)	(20,401,000)
ราคาตามบัญชีสุทธิ	3,512,834	1,990,747	29,488,514	34,992,095

บริษัท อีกราดิซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

22 สินทรัพย์สิทธิการใช้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2566 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท
ราคาทุน	18,613,137	13,963,866
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(14,060,285)	(11,461,439)
ราคาตามบัญชีสุทธิ	4,552,852	2,502,427

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม รายการที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนและกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท
ค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้	2,712,470	3,170,931
รวม	2,712,470	3,170,931
กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่า		
จ่ายดอกเบี้ย	180,540	229,195
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า	3,169,550	3,405,205
รวม	3,350,090	3,634,400
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น และ		
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำ	926,614	860,118

บริษัท อีกราดิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

23 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	งบการเงินรวม				
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง	ต้นทุนการพัฒนาเกมแล้วเสร็จ	ต้นทุนเกมระหว่างการพัฒนา	รวม
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566					
ราคาทุน	19,888,496	3,376,487	10,335,978	55,590,161	89,191,122
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(11,599,551)	-	(3,656,650)	-	(15,256,201)
ราคาตามบัญชีสุทธิ	8,288,945	3,376,487	6,679,328	55,590,161	73,934,921
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566					
ราคาตามบัญชีต้นปีสุทธิ	8,288,945	3,376,487	6,679,328	55,590,161	73,934,921
เพิ่มขึ้น	46,549	-	-	-	46,549
บันทึกต้นทุนการพัฒนาเกมเป็นสินทรัพย์	-	6,330,721	-	29,309,387	35,640,108
การโอนเข้า (ออก)	9,707,208	(9,707,208)	42,033,671	(42,033,671)	-
การโอนไปยังต้นทุนการออกแบบตัวละคร	-	-	(9,309,541)	-	(9,309,541)
การจำหน่ายออกไปสุทธิ	-	-	-	(7,583,649)	(7,583,649)
ค่าตัดจำหน่าย	(1,703,758)	-	(5,971,435)	-	(7,675,193)
ราคาตามบัญชีสิ้นปีสุทธิ	16,338,944	-	33,432,023	35,282,228	85,053,195
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566					
ราคาทุน	29,642,253	-	43,060,108	35,282,228	107,984,589
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(13,303,309)	-	(9,628,085)	-	(22,931,394)
ราคาตามบัญชีสุทธิ	16,338,944	-	33,432,023	35,282,228	85,053,195
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567					
ราคาตามบัญชีต้นปีสุทธิ	16,338,944	-	33,432,023	35,382,228	85,053,195
บันทึกต้นทุนการพัฒนาเกมเป็นสินทรัพย์	-	-	-	12,058,447	12,058,447
การโอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	6,636,121	(6,636,121)	-
การตัดจำหน่ายออกไป	-	-	(30,155,621)	(40,704,554)	(70,860,175)
ค่าตัดจำหน่าย	(2,507,397)	-	(9,912,523)	-	(12,419,920)
ราคาตามบัญชีสิ้นปีสุทธิ	13,831,547	-	-	-	13,831,547
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567					
ราคาทุน	29,642,253	-	19,540,608	-	29,642,253
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(15,810,706)	-	(19,540,608)	-	(15,810,706)
ราคาตามบัญชีสุทธิ	13,831,547	-	-	-	13,831,547

บริษัท อีกราดิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				รวม บาท
	โปรแกรม	โปรแกรม	ต้นทุน	ต้นทุนเกม	
	คอมพิวเตอร์	คอมพิวเตอร์	การพัฒนาเกม	ระหว่าง	
	บาท	ระหว่างติดตั้ง	แล้วเสร็จ	การพัฒนา	
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566					
ราคาทุน	19,888,496	3,376,487	10,335,978	55,590,161	89,191,122
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(11,599,551)	-	(3,656,650)	-	(15,256,201)
ราคาตามบัญชีสุทธิ	8,288,945	3,376,487	6,679,328	55,590,161	73,934,921
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566					
ราคาตามบัญชีต้นปีสุทธิ	8,288,945	3,376,487	6,679,328	55,590,161	73,934,921
เพิ่มขึ้น	46,549	-	-	-	46,549
บันทึกต้นทุนการพัฒนาเกม เป็นสินทรัพย์	-	6,330,721	-	29,481,589	35,812,310
การโอนเข้า (ออก)	9,707,208	(9,707,208)	42,033,671	(42,033,671)	-
การโอนไปยังต้นทุน					
การออกแบบตัวละคร	-	-	(9,309,541)	-	(9,309,541)
การจำหน่ายออกไปสุทธิ	-	-	-	(7,583,649)	(7,583,649)
ค่าตัดจำหน่าย	(1,703,758)	-	(5,971,435)	-	(7,675,193)
ราคาตามบัญชีสิ้นปีสุทธิ	16,338,944	-	33,432,023	35,454,430	85,225,397
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566					
ราคาทุน	29,642,253	-	43,060,108	35,454,430	108,156,791
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(13,303,309)	-	(9,628,085)	-	(22,931,394)
ราคาตามบัญชีสุทธิ	16,338,944	-	33,432,023	35,454,430	85,225,397
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567					
ราคาตามบัญชีต้นปีสุทธิ	16,338,944	-	33,432,023	35,454,430	85,225,397
บันทึกต้นทุนการพัฒนาเกม เป็นสินทรัพย์	-	-	-	13,107,000	13,107,000
การโอนเข้า (ออก)			6,636,121	(6,636,121)	-
การตัดจำหน่ายออกไป	-	-	(30,155,621)	(41,925,309)	(72,080,930)
ค่าตัดจำหน่าย	(2,507,397)	-	(9,912,523)	-	(12,419,920)
ราคาตามบัญชีสิ้นปีสุทธิ	13,831,547	-	-	-	13,831,547
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567					
ราคาทุน	29,642,253	-	19,540,608	-	49,182,861
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(15,810,706)	-	(19,540,608)	-	(35,351,314)
ราคาตามบัญชีสุทธิ	13,831,547	-	-	-	13,831,547

บริษัท อีกราดิซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ในระหว่างปี พ.ศ. 2566 บริษัทได้ทำสัญญาให้บริการผลิตเกม ซึ่งรวมถึงการออกแบบและพัฒนาตัวละครในเกมแก่ลูกค้ารายหนึ่ง บริษัทได้โอนต้นทุนการพัฒนาเกมแล้วเสร็จส่วนที่เกี่ยวข้องกับออกแบบตัวละครตามสัญญาให้บริการดังกล่าวไปเป็นต้นทุนการออกแบบตัวละครจำนวน 9.3 ล้านบาท

ในระหว่างปี พ.ศ. 2567 กลุ่มกิจการพิจารณาปรับกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ จึงทำให้ยกเลิกแผนการพัฒนาสินทรัพย์ไม่มีตัวตน กลุ่มกิจการรับรู้ผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นจำนวนเงิน 70.9 ล้านบาท

24 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

	งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	6,913,753
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	-	6,913,753

รายการเคลื่อนไหวของบัญชีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับปีมีดังนี้

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ						
	สินทรัพย์			ขาดทุนที่ยัง ไม่เกิดขึ้น			
	ค่าเผื่อผล ขาดทุน	สิทธิการใช้ และหนี้สินตาม สัญญาเช่า	ภาวะผูกพัน ผลประโยชน์ พนักงาน	ค่าเสื่อม ราคา	จริงจากเงิน ลงทุน	อนุพันธ์ ทางการเงิน	รวม
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ ตัดบัญชี							
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566	2,936,045	4,242	1,078,641	21,242	9,658	-	4,049,828
เพิ่ม(ลด)ในกำไรหรือขาดทุน	2,447,157	(1,857)	167,536	1,396	10,741	2,185	2,627,158
เพิ่มในกำไรหรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	-	-	236,767	-	-	-	236,767
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566	5,383,202	2,385	1,482,944	22,638	20,399	2,185	6,913,753
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567	5,383,202	2,385	1,482,944	22,638	20,399	2,185	6,913,753
เพิ่ม(ลด)ในกำไรหรือขาดทุน	(5,383,202)	(2,385)	(1,733,032)	(22,638)	(20,399)	(2,185)	(7,163,841)
เพิ่มในกำไรหรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	-	-	250,088	-	-	-	250,088
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567	-	-	-	-	-	-	-

บริษัท อีกราดิซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ		
	กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง		
	จากเงินลงทุน	อนุพันธ์ทางการเงิน	รวม
	บาท	บาท	บาท
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี			
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566	-	-	-
(ลด)เพิ่มในกำไรหรือขาดทุน	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566	-	-	-
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567	-	-	-
เพิ่ม(ลด)ในกำไรหรือขาดทุน	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567	-	-	-

25 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

	งบการเงินรวม	
	และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท
เงินมัดจำ	1,160,440	1,227,200
เงินสดจ่ายล่วงหน้าซื้อคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	7,772,160
รวม	1,160,440	8,999,360

บริษัท อีกราดิซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

26 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

รายการการเปลี่ยนแปลงของเงินสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร				
ราคาตามบัญชีต้นรอบระยะเวลาสุทธิ	-	-	-	-
กู้ยืมเพิ่มขึ้น	15,577,000	-	15,577,000	-
จ่ายชำระคืน	(11,584,960)	-	(11,584,960)	-
ราคาตามบัญชีสิ้นรอบระยะเวลาสุทธิ	3,992,040	-	3,992,040	-
เงินกู้ยืมระยะสั้น				
จากสถาบันทางการเงิน				
ราคาตามบัญชีต้นรอบระยะเวลาสุทธิ	-	-	-	-
กู้ยืมเพิ่มขึ้น	18,000,000	-	18,000,000	-
จ่ายชำระคืน	(18,000,000)	-	(18,000,000)	-
ราคาตามบัญชีสิ้นรอบระยะเวลาสุทธิ	-	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น				
ราคาตามบัญชีต้นรอบระยะเวลาสุทธิ	-	-	-	-
กู้ยืมเพิ่มขึ้น	43,000,000	-	43,000,000	-
จ่ายชำระคืน	(14,000,000)	-	(14,000,000)	-
ราคาตามบัญชีสิ้นรอบระยะเวลาสุทธิ	29,000,000	-	29,000,000	-
เงินกู้ยืมระยะสั้น				
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
ราคาตามบัญชีต้นรอบระยะเวลาสุทธิ	-	-	-	-
กู้ยืมเพิ่มขึ้น	-	-	800,000	-
จ่ายชำระคืน	-	-	-	-
ราคาตามบัญชีสิ้นรอบระยะเวลาสุทธิ	-	-	800,000	-
รวมเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น	32,992,040	-	33,792,040	-

บริษัท อีกราดซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567 บริษัทได้มีการออกตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน 9.0 ล้านบาทให้แก่ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวเป็นประเภทมีหลักประกันโดยบริษัทใช้เงินสดเป็นหลักประกันจำนวน 1.3 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.75 ต่อปี และมีกำหนดชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567 แต่เนื่องจากบริษัทมีความไม่แน่นอนในเรื่องสภาพคล่อง เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2567 บริษัททำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ โดยแบ่งชำระตามงวด ดังนี้

- งวดที่ 1 บริษัทชำระเงินคืนจำนวน 1.0 ล้านบาท เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2567
- งวดที่ 2 จำนวน 0.3 ล้านบาท ครบกำหนดชำระวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2567
- งวดที่ 3 จำนวน 0.3 ล้านบาท ครบกำหนดชำระวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567
- งวดที่ 4 จำนวน 4.3 ล้านบาท ครบกำหนดชำระวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 และ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567 บริษัทได้ทำสัญญากู้ยืมเงินจากบุคคลภายนอก จำนวนรวม 8.0 ล้านบาท เงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นประเภทไม่มีหลักประกัน โดยจะเริ่มคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี นับจากวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 และ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ตามลำดับ จนกว่าบริษัทจะชำระเงินต้นและดอกเบี้ยคงค้างครบถ้วน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินดังกล่าวไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ต่อมาบริษัทได้มีการชำระเงินคืนแล้วทั้งจำนวน โดยไม่มีดอกเบี้ย เนื่องจากบริษัทชำระเงินต้นคืนก่อนวันที่กำหนดตามสัญญา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ บริษัทชำระเงินคืนจำนวน 4.0 ล้านบาท เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 จำนวน 2.0 ล้านบาท เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 จำนวน 1.0 ล้านบาท เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 และ จำนวน 1.0 ล้านบาท เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ต่อมาเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 บริษัทได้ทำสัญญากู้ยืมเงินจากบุคคลภายนอก จำนวนรวม 2.5 ล้านบาท เงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นประเภทไม่มีหลักประกัน โดยจะเริ่มคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี นับจากวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2567 จนกว่าบริษัทจะชำระเงินต้นและดอกเบี้ยคงค้างครบถ้วน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินดังกล่าวไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท บริษัทได้มีการชำระเงินคืนแล้วทั้งจำนวน โดยไม่มีดอกเบี้ย เนื่องจากบริษัทชำระเงินต้นคืนทั้งหมดก่อนวันที่กำหนดตามสัญญา เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 บริษัทได้ทำสัญญากู้ยืมเงินจากบุคคลภายนอกอื่กราย จำนวนรวม 3.5 ล้านบาท เงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นประเภทไม่มีหลักประกัน โดยจะเริ่มคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี นับจากวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2567 จนกว่าบริษัทจะชำระเงินต้นและดอกเบี้ยคงค้างครบถ้วน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินดังกล่าวไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท บริษัทได้มีการชำระเงินคืนแล้วทั้งจำนวน โดยไม่มีดอกเบี้ย เนื่องจากบริษัทชำระเงินต้นคืนทั้งหมดก่อนวันที่กำหนดตามสัญญา เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2567 และ 30 กันยายน พ.ศ. 2567 บริษัทได้ทำสัญญากู้ยืมเงินจากบุคคลภายนอกอื่กราย จำนวนรวม 9.0 ล้านบาท เงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นประเภทไม่มีหลักประกัน โดยจะเริ่มคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี นับจากวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 และ 1 มกราคม พ.ศ. 2568 ตามลำดับ จนกว่าบริษัทจะชำระเงินต้นและดอกเบี้ยคงค้างครบถ้วน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินดังกล่าวไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 บริษัทยังไม่ได้ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยคงค้างทั้งจำนวน โดยบริษัทรับรู้ดอกเบี้ยค้างจ่ายตามสัญญา

บริษัท อีกราดิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 บริษัทได้ทำสัญญากู้ยืมเงินจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จำนวนรวม 0.8 ล้านบาท เงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นประเภทไม่มีหลักประกัน โดยจะเริ่มคิ้อตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี นับจากวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2567 จนกว่าบริษัทจะชำระเงินต้นและดอกเบี้ยคงค้างครบถ้วน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินดังกล่าวไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 บริษัทยังไม่ได้ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยคงค้างทั้งจำนวน โดยบริษัทรับรู้ดอกเบี้ยค้างจ่ายตามสัญญา

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 และ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2567 บริษัทได้ทำสัญญากู้ยืมเงินจากบุคคลภายนอกอีกราย จำนวนรวม 20.0 ล้านบาท เงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นประเภทไม่มีหลักประกัน โดยจะเริ่มคิ้อตราดอกเบี้ยร้อยละ 8 ต่อปี นับจากวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2567 และ 27 มกราคม พ.ศ. 2568 ตามลำดับ จนกว่าบริษัทจะชำระเงินต้นและดอกเบี้ยคงค้างครบถ้วน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินดังกล่าวไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 บริษัทยังไม่ได้ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยคงค้างทั้งจำนวน โดยบริษัทรับรู้ดอกเบี้ยค้างจ่ายตามสัญญา

27 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท	บาท	บาท
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	43,738,972	37,437,997	55,093,564	41,603,747
เงินท่ตรงจ่ายจากกิจการที่เกี่ยวข้อง	2,538,059	2,598,611	2,538,059	2,598,611
เจ้าหนี้การค้า	3,258,919	269,735	64,480	269,735
เจ้าหนี้อื่น	286,773	15,454	302,686	15,454
รวม	49,822,723	40,321,797	57,998,789	44,487,547

28 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท	บาท	บาท
ภาษีขายรอเรียกเก็บ	914,790	9,630,300	914,790	9,630,300
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	739,193	975,163	428,767	921,414
รวม	1,653,983	10,605,463	1,343,557	10,551,714

บริษัท อีกราดราซิด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

29 ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

จำนวนที่รับรู้ในงบฐานะการเงินมีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท	บาท	บาท
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ	4,465,950	7,561,398	4,383,507	7,414,720
รวมภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	4,465,950	7,561,398	4,383,507	7,414,720

รายการเคลื่อนไหวของภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงานในระหว่างปี มีดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท	บาท	บาท
ราคาตามบัญชีต้นปี	7,561,398	5,393,205	7,414,720	5,393,205
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	1,152,730	994,447	1,152,730	847,769
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	231,339	176,912	231,339	176,912
	8,945,467	6,564,564	8,798,789	6,417,886
การวัดมูลค่าใหม่:				
ขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ				
ด้านประชากรศาสตร์	-	745,807	-	745,807
ขาดทุน (ผลกำไร) ที่เกิดขึ้นจากการ				
เปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	259,221	154,584	259,221	154,584
ขาดทุนที่เกิดจากประสบการณ์	(189,038)	283,443	(124,803)	283,443
การจ่ายชำระผลประโยชน์	(4,549,700)	(187,000)	(4,549,700)	(187,000)
ราคาตามบัญชีปลายปี	4,465,950	7,561,398	4,383,507	7,414,720

ในระหว่างปี พ.ศ. 2567 กลุ่มกิจการมีการปรับโครงสร้างองค์กรโดยการปรับลดจำนวนพนักงานประจำให้เปลี่ยนเป็นการจ้างบุคคลภายนอกแทน กลุ่มกิจการมีการตกลงที่จะจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแก่พนักงานเป็นจำนวนทั้งสิ้น 4.55 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 กลุ่มกิจการยังคงค้างจ่ายค่าใช้จ่ายนี้เป็นจำนวนเงิน 1.10 ล้านบาทและแสดงอยู่ในรายการเจ้าหนี้และเจ้าหนี้อื่น ทั้งนี้กลุ่มกิจการได้ชำระค่าใช้จ่ายคงค้างนี้ทั้งจำนวนแล้วในเดือนมกราคม พ.ศ. 2568

บริษัท อีกราคาซีล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนสำหรับแต่ละรายการดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท	บาท	บาท
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	1,152,730	994,447	1,152,730	847,769
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	231,339	176,912	231,339	176,912
รวม	1,384,069	1,171,359	1,384,069	1,024,681

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้เป็นดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
อัตราคิดลด	ร้อยละ 2.45 - 2.91	ร้อยละ 3.12 - 3.66	ร้อยละ 2.45	ร้อยละ 3.12
อัตราการขึ้นเงินเดือนในขนาด	ร้อยละ 2.00 - 5.00	ร้อยละ 2.00 - 5.00	ร้อยละ 5.00	ร้อยละ 5.00
	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ 18.62	ร้อยละ 17.91
อัตราการลาออก	14.02 - 18.62	14.02 - 17.91		
อายุเกษียณ	55 ปี	55 ปี	55 ปี	55 ปี
อัตราการเสียชีวิต	ร้อยละ 105	ร้อยละ 105	ร้อยละ 105	ร้อยละ 105
	ของตาราง	ของตาราง	ของตาราง	ของตาราง
	มรณะไทย	มรณะไทย	มรณะไทย	มรณะไทย
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2560

บริษัท อีกราคิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย:

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
อัตราคิดลดเฉลี่ย				
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1	(378,777)	(844,021)	(378,777)	(816,763)
ลดลงร้อยละ 1	432,712	992,688	432,712	958,179
อัตราขึ้นเงินเดือนเฉลี่ย				
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1	417,250	964,790	417,250	930,032
ลดลงร้อยละ 1	(373,487)	(838,268)	(373,487)	(810,374)
อัตราการลาออกเฉลี่ย				
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20	(443,293)	(887,769)	(443,293)	(1,090,205)
ลดลงร้อยละ 20	531,466	1,212,078	531,466	1,414,514
อัตราการเสียชีวิตเฉลี่ย				
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20	(35,198)	(74,057)	(35,198)	(74,057)
ลดลงร้อยละ 20	35,546	74,919	35,546	74,919

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้อ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติใดข้อสมมติหนึ่ง ขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบัติสถานการณ์ดังกล่าวยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติบางเรื่องอาจมีความสัมพันธ์กัน ในการคำนวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาวะผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วิธีเดียวกันกับ ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน การคำนวณหนี้สินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่รับรู้ในงบฐานะการเงิน

ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของภาวะผูกพันตามโครงการผลประโยชน์พนักงานคือ 12 ปี (พ.ศ. 2566: 15 ปี)

การวิเคราะห์การครบกำหนดของการจ่ายชำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่ไม่มี การคิดลด:

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท	บาท	บาท
ระหว่าง 1 - 2 ปี	1,103,500	325,317	1,103,500	325,317
ระหว่าง 2 - 5 ปี	1,548,172	1,788,195	1,548,172	1,788,195
มากกว่า 5 ปี	10,893,802	52,121,934	10,893,802	35,539,783
รวม	13,545,474	54,235,446	13,545,474	37,653,295

บริษัท อีกราดิซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

30 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	จำนวนหุ้น หุ้น	หุ้นสามัญ บาท	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น บาท	รวม บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566	601,997,187	300,998,594	236,245,639	537,244,233
การออกหุ้น	-	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566	601,997,187	300,998,594	236,245,639	537,244,233
การออกหุ้น	-	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567	601,997,187	300,998,594	236,245,639	537,244,233

31 ทุนสำรองตามกฎหมาย

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567 บาท	พ.ศ. 2566 บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม	16,800,000	14,800,000
จัดสรรระหว่างปี	-	2,000,000
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	16,800,000	16,800,000

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องกันเงินสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังจากหักส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองนี้จะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนสำรองนี้ไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

บริษัท อีกราดิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

32 ค่าใช้จ่ายตามธรรมชาติ

ค่าใช้จ่ายที่รวมอยู่ในการคำนวณกำไร(ขาดทุน)สุทธิสามารถนำมาแยกตามลักษณะได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท	บาท	บาท
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	73,708,749	98,324,599	69,415,282	93,930,818
ค่าจ้างทำของและบริการ	42,168,140	64,137,408	39,551,382	69,408,969
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	29,000,691	24,381,288	28,916,764	24,373,072
ค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่ายเกม	3,086,156	4,946,832	3,086,156	4,946,832
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	314,731,717	12,235,789	314,731,717	12,235,789
ขาดทุนจากการด้อยค่าของภาพยนตร์				
ระหว่างผลิต	83,434,561	-	-	-
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก				
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	89,133,155	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	24,290,633	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า	-	-	15,571,509	-
ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน				
ในการร่วมผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร์	23,617,335	-	-	-
ผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์				
ไม่มีตัวตน	70,860,175	-	72,080,930	-
ผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายออกแบบตัวละคร	3,221,675	-	3,221,675	-
ผลขาดทุนจากการขายสินทรัพย์	5,838,576	-	5,838,576	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	20,401,000	-	20,401,000	-
ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยี	8,460,699	10,266,399	8,460,699	10,266,399
ค่าบริการสาธารณูปโภค	6,164,334	8,409,834	6,153,378	8,409,834
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย	2,133,030	3,770,572	2,133,030	3,770,572
ค่าใช้จ่ายอื่น	13,446,528	17,330,938	11,154,082	15,961,198
รวม	700,273,366	243,803,659	713,940,590	243,303,483

บริษัท อีกราดราซิด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

33 ภาษีเงินได้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท	บาท	บาท
ภาษีเงินได้ในรอบระยะเวลาปัจจุบัน	1,313,450	963,398	1,014,703	963,398
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
รายการที่เกิดจากผลแตกต่างชั่วคราว (หมายเหตุ 24)	7,163,841	(2,627,158)	7,163,841	(2,627,158)
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้	8,477,291	(1,663,760)	8,178,544	(1,663,760)

ภาษีเงินได้สำหรับกำไร(ขาดทุน)ก่อนหักภาษีของกลุ่มกิจการมียอดจำนวนเงินที่แตกต่างจากการคำนวณกำไรทางบัญชี
 คู่กับอัตราภาษีของประเทศที่ตั้งอยู่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท	บาท	บาท
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	(539,407,056)	67,810,615	(541,143,850)	71,450,195
ภาษีคำนวณจากอัตราภาษีร้อยละ 20	(107,881,411)	13,562,123	(108,228,770)	14,290,039
ผลกระทบทางภาษีของ:				
รายได้ที่ไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษี	(16,968,018)	(59,859,314)	(16,968,018)	(60,715,678)
รายได้ที่ต้องนำมารวมคำนวณภาษี	5,566	1,217	5,566	1,217
ค่าใช้จ่ายซึ่งไม่สามารถนำมาหักเป็น ค่าใช้จ่ายทางภาษีได้	133,321,154	44,632,214	133,369,766	44,760,662
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	8,477,291	(1,663,760)	8,178,544	(1,663,760)

บริษัท อีกราดิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

34 กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายในระหว่างปี

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
กำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ (บาท)	(547,884,347)	69,474,375	(549,322,394)	73,113,955
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ที่ออกจำหน่ายระหว่างปี (หุ้น)	601,997,187	601,997,187	601,997,187	601,997,187
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	(0.91)	0.11	(0.91)	0.12

35 เงินปันผลต่อหุ้น

พ.ศ. 2566

ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี พ.ศ. 2565 และกำไรสะสมในอดีต 0.259 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 155.9 ล้านบาท และได้มีมติจัดสรรกำไรสะสมเพิ่มจำนวน 2 ล้านบาท ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยในระหว่างปีบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอดีต 0.192 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 115.6 ล้านบาท คงเหลือจ่ายเพิ่มเติมในอดีต 0.067 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 40.3 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวจ่ายเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

36 ภาระผูกพัน

ภาระผูกพันที่เป็นข้อผูกมัดตามสัญญาเช่าดำเนินงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 กลุ่มกิจการไม่มีสัญญาเช่าระยะสั้นที่ไม่สามารถยกเลิกได้ในการเช่าอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งมีระยะเวลาน้อยกว่า 12 เดือน (พ.ศ. 2566: 720,000 บาท)

ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนซึ่งยังไม่ได้รับรู้ในงบการเงินจำนวน 6,413,935 บาท (พ.ศ. 2566: 6,459,298 บาท)

บริษัท อีกราดซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

37 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กิจการและบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกิจการ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านกิจการอื่นแห่งหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งแห่ง โดยที่บุคคลหรือกิจการนั้นมีอำนาจควบคุมกิจการ หรือถูกควบคุมโดยกิจการ หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มกิจการ รวมถึงบริษัทที่ดำเนินธุรกิจการลงทุน บริษัทย่อย และบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน ถือเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับกิจการ กิจการร่วมค้าและบุคคลที่เป็นเจ้าของส่วนได้เสียในสิทธิหรือความเสี่ยงของกิจการซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญเหนือกลุ่มกิจการ ผู้บริหารสำคัญรวมทั้งกรรมการและพนักงานของกิจการตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการ

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจมีขึ้นได้ต้องคำนึงถึงรายละเอียดของความสัมพัทธ์มากกว่ารูปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย

ลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ชื่อ	ความสัมพันธ์
บริษัท วายจีจี โกลบอล จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท วายจีจี ซีจี จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท อีกราดซิล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท เอ็มวายจีจี จำกัด	กิจการร่วมค้า

บริษัทถือหุ้นโดยคุณธนัช จุวิวัฒน์ และคุณศรุต ทับลอย ในสัดส่วนร้อยละ 0.40 และ ร้อยละ 2.72 ตามลำดับ (31 ธันวาคม พ.ศ. 2566: ร้อยละ 41.14 และ ร้อยละ 13.70 ตามลำดับ)

บริษัท อีกราดิซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีสาระสำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ก) รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการต่อไปนี้เป็นรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการ กำหนดราคา
	พ.ศ. 2567 บาท	พ.ศ. 2566 บาท	
รายได้จากการขายสินค้า			
และบริการ			
กิจการร่วมค้า	-	5,311,800	ตามอัตราที่คิดกับ ลูกค้าทั่วไปและตาม ข้อตกลงตามสัญญา
รายได้อื่น			
บริษัทย่อย	8,845,538	674,099	ตามอัตราที่คิดกับ
กิจการร่วมค้า	1,024,375	1,113,857	ลูกค้าทั่วไปและตาม ข้อตกลงตามสัญญา
ซื้อสินค้าและบริการ			
บริษัทย่อย	15,833,040	-	ตามอัตราที่คิดกับ
กิจการร่วมค้า	1,500,000	6,400,000	ลูกค้าทั่วไปและตาม ข้อตกลงตามสัญญา

ข) ยอดค้างชำระที่เกิดจากการซื้อและขายสินค้าและบริการ

ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาที่เกี่ยวข้องกับรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567 บาท	พ.ศ. 2566 บาท
ลูกหนี้การค้า		
บริษัทย่อย	551,068	45,617,753
กิจการร่วมค้า	73,366	1,699,436
รวม	624,434	47,226,302
เจ้าหนี้การค้า		
ใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่เรียกเก็บจากบริษัทย่อย	20,516,950	4,683,910
เงินทดรองจ่ายจากกิจการร่วมค้า	2,538,059	2,598,611
ใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่เรียกเก็บจากกิจการร่วมค้า	7,900,000	6,400,000
รวม	30,955,009	13,682,521

บริษัท อีกริชาล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ค) เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

การเปลี่ยนแปลงของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 มีดังนี้

	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	พ.ศ. 2567
	บาท
มูลค่าตามบัญชีต้นรอบระยะเวลา	59,440,117
เงินให้กู้เพิ่มขึ้นระหว่างรอบระยะเวลา	74,895,861
ดอกเบี้ยค้างรับเพิ่มขึ้นระหว่างรอบระยะเวลา	7,061,251
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	(1,122,100)
เงินให้กู้รับชำระคืนระหว่างรอบระยะเวลา	
เงินต้น	(9,700,320)
ดอกเบี้ยรับ	(87,781)
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(89,133,155)
มูลค่าตามบัญชีสิ้นรอบระยะเวลา	41,353,873

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการกู้ยืมปกติ เงินให้กู้ยืมเงินดังกล่าวเป็นประเภทไม่มีหลักประกัน โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.00 ถึงร้อยละ 6.60 ต่อปี โดยมีกำหนดชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อทวงถาม

บริษัท อีกราดิซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ง) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 มีดังนี้

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	
	บาท	
มูลค่าตามบัญชีต้นรอบระยะเวลา		-
เงินกู้เพิ่มขึ้นระหว่างรอบระยะเวลา		800,000
ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้นระหว่างรอบระยะเวลา		15,913
มูลค่าตามบัญชีสิ้นรอบระยะเวลา		815,913

เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการกู้ยืมปกติ เงินกู้ยืมเงินดังกล่าว เป็นประเภทไม่มีหลักประกัน โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.00 ต่อปี โดยมีกำหนดชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อทวงถาม

จ) ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ

ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญของบริษัทสำหรับปีมีดังนี้

	งบการเงินรวมและ	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท
ผลประโยชน์ระยะสั้น	12,720,000	14,120,767
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	929,619	955,036
รวม	13,649,619	15,075,803

บริษัท อีกราดิซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

38 สิทธิพิเศษจากการได้รับการส่งเสริมการลงทุน

บริษัทได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับกิจการซอฟต์แวร์ ประเภท Digital Content ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนดังนี้

บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 60-0048-1-01-2-0 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560 ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึง

ก) การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 7 ปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น

ข) ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

บริษัทมีรายได้จากกิจการที่ได้รับและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	พ.ศ. 2567		
	รายได้ที่ได้รับ	รายได้ที่ไม่ได้รับ	รวม
	การส่งเสริม	การส่งเสริม	รวม
	บาท	บาท	บาท
รายได้จากการขายหรือการให้บริการ	84,840,092	79,297,420	164,137,512
รายได้อื่น	-	10,376,937	10,376,937
รวม	84,840,092	89,674,357	174,514,449

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	พ.ศ. 2566		
	รายได้ที่ได้รับ	รายได้ที่ไม่ได้รับ	รวม
	การส่งเสริม	การส่งเสริม	รวม
	บาท	บาท	บาท
รายได้จากการขายหรือการให้บริการ	301,839,593	13,397,580	315,237,173
รายได้อื่น	-	2,960,223	2,960,223
รวม	301,839,593	16,357,803	318,197,396

39 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน

เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีกราดิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณาและอนุมัติที่สำคัญดังต่อไปนี้

- 1) การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 346,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 300,998,593.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย ซึ่งเป็นหุ้นเหลือจากจัดสรรไว้เพื่อ
 - การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวน 2 หุ้น
 - รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 (YGG-W1) จำนวน 90,000,000 หุ้น
 - รองรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 2,811 หุ้น ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
- 2) การออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (YGG-W2) จำนวนไม่เกิน 141,999,532 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรรเท่ากับ 6 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ YGG-W2 โดยมีอัตราการใช้สิทธิเท่ากับ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 3.00 บาท (เว้นแต่ในกรณีที่มีการปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิ) โดยที่ผู้ลงทุนซึ่งจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทออกและ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะมีสิทธิได้รับการใบสำคัญแสดงสิทธิ YGG-W2 ด้วยเช่นกัน
- 3) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 195,999,766.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 300,998,593.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 496,998,359.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 391,999,532 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
- 4) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 391,999,532 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้
 - 4.1 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 6 ราย
 - 4.2 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 141,999,532 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (YGG-W2) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ คือการเปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จากเดิม เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนจำนวน 6 ราย เป็น เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนจำนวน 5 ราย โดยยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนรายที่ 6 เดิม และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนดังกล่าวให้แก่ผู้ลงทุนรายที่ 5 แทน

เรื่องการเสนอดังกล่าวทั้งหมดจะนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณาและอนุมัติซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2568